

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รอบ ๒ ปี ๖ เดือน
(กรกฎาคม ๒๕๖๒ - มกราคม ๒๕๖๕)
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นโยบายหลักข้อ ๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ โดย พม. มีโครงการ และผลการดำเนินงานตามนโยบายหลักข้อ ๑ ดังนี้

ประเด็นที่ ๑.๑ สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักสำคัญ

๑) การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางพระราชประสงค์ พระราชดำริ พระดำริ และโครงการหลวง ราษฎรในพื้นที่สูงในพื้นที่ จำนวน ๓๘,๑๘๔ คน ได้รับการพัฒนา ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

(๑) ส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพรายได้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ราษฎรจำนวน ๑๑,๘๔๗ คน ในพื้นที่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่อน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าละอู หนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และศูนย์ประสานงานโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ ป่าแดง หุบกะพง ดอนขุนห้วย จังหวัดเพชรบุรี ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการดำเนินงานรูปแบบสหกรณ์ การเกษตร มีความรู้ และทักษะการประกอบอาชีพ นำไปสู่การมีอาชีพเสริมหรือเกิดกลุ่มอาชีพในชุมชน เช่น กลุ่มทอผ้าขามม้า กลุ่มปลูกหมอนเลี้ยงไหม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอนขุนห้วย ๒ กลุ่มอาชีพสตรีและเยาวชน (ปักผ้า/หมอนใบชา) กลุ่มไข่เค็มน้ำแร่ เป็นต้น ซึ่งมีช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำพุร้อนสันกำแพง งานจำหน่ายผลิตภัณฑ์จังหวัด โครงการหลวง เป็นต้น ส่งผลให้ราษฎรลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือน

(๒) ศูนย์ประสานงานโครงการตามพระราชดำริ ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านที่ดิน และเครือข่ายในพื้นที่ มีกลไกคณะทำงานการใช้ประโยชน์และถือครองที่ดินโครงการฯ คณะกรรมการ คณะอำนวยการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาด้านที่ดิน ส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ ได้รับการแก้ไขปัญหา และแนวทางปฏิบัติด้านที่ดินในพื้นที่โครงการฯ รวมถึงส่งเสริมความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทำให้ราษฎรสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างถูกต้อง รวมถึงประชาชน ในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน เกิดการบูรณาการการดำเนินงานในพื้นที่ อีกทั้งสมาชิกและ เครือข่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการฯ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๕ หมู่บ้าน ประชากร ๒๘,๒๔๕ คน ๙,๔๔๐ ครัวเรือน พื้นที่ ๗๙,๓๖๐.๒๕ ไร่

(๓) สนับสนุนการดำเนินงานโครงการแวนตาในสมเด็จพระเทพฯ ดำเนินงาน ด้านการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสายตาและอาศัยในถิ่นทุรกันดารต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ จำนวน ๑๐,๔๘๘ คน ซึ่งมีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านสายตา ให้เข้ารับบริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นตา จากความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย และห้างแว่นท็อปเจริญ เพื่อสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(๔) สนับสนุนการดำเนินงานตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและเผยแพร่โครงการ พระราชดำริ ดำเนินงานด้านการพัฒนาพื้นที่ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และโครงการพระราชดำริ ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมการทำงานก้าวหน้าขั้นบันไดตามพระราชดำริของรัชกาลที่ ๙ ผลการดำเนินโครงการ ทำให้สมาชิกนิคมสร้างตนเองและราษฎรในพื้นที่ จำนวน ๗๕ ครัวเรือน ได้รับการส่งเสริมการเพาะปลูกข้าว เพื่อใช้ในการบริโภค และลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ทรงงานของพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ และแนวทางการพัฒนาในพื้นที่ ๓ แห่ง ประกอบด้วย ๑) พระตำหนักสุขทาลัย นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา ๒) พระตำหนักสุคีริน จังหวัดนราธิวาส ๓) สถานที่ทรงงานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรรัชกาลที่ ๙ ในพื้นที่ นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

(๕) สนับสนุนการดำเนินงานโครงการหลวง ประชาชนบนพื้นที่สูงในพื้นที่โครงการฯ จำนวน ๑๔,๙๔๖ คน ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม การพัฒนาศักยภาพและสามารถดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น เช่น งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทั้งภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร งานด้านสวัสดิการสังคม การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาแหล่งน้ำ การสืบสาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนการนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้การดำรงชีวิตให้มีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน รวมถึงสามารถเข้าถึงบริการของรัฐ และสามารถพึ่งตนเอง ได้อย่างยั่งยืน

๒) โครงการเทิดพระเกียรติราชจักรีวงศ์ “ตามรอยพระยุคลบาททั่วหล้า...สงเคราะห์ ประชา...สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ดำเนินการในรูปแบบนิทรรศการภาพถ่าย นิทรรศการแบบมีชีวิต การ จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการแสดงออกถึงความจงรักภักดีในรูปแบบต่างๆ โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย ตลอดจนประชาชนทั่วไป ซึ่งมีผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และเข้ารับชมผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ Facebook, YouTube, Line, Metaverse รวมทั้งสื่อออนไลน์อื่น ๆ รวมจำนวน ๒๐,๑๖๑ คน ผลจากการจัดโครงการทำให้เกิดการเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักของชาติ และสร้างการรับรู้ให้บุคลากร ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและ เอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป เกิดการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงบูรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ และเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ไทยให้สามารถนำหลักการเรียนรู้ หลักการทรงงาน มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและ การพัฒนาประเทศ เกิดต้นแบบให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย และประชาชนทั่วไปในด้าน การช่วยเหลือ การส่งเสริมให้ประชาชน และชุมชนมีการพัฒนาและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งทำให้บุคลากร ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป รู้จักและเข้าใจภารกิจของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในมิติต่าง ๆ ตามแนวทางพระราชดำริ และพระดำริ เพิ่มมากขึ้น

นโยบายหลักข้อ ๓ การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ประเด็นที่ ๓.๒ ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทางคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้ประเทศและเป็นพลเมืองดี

๑) โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตามโครงการพัฒนาเพื่อการแบ่งปัน ที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) น้อมนำพระดำริของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาพัฒนาเด็กและเยาวชนให้รู้จักการเป็น “ผู้ให้” พัฒนาศักยภาพ ทักษะชีวิต ทักษะสังคม ทักษะวิชาการด้วยการปลูกฝังการมีจิตสาธารณะ กิจกรรม เชิงสร้างสรรค์ และบูรณาการทุกภาคส่วน มุ่งเน้นให้ “เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำไปขยายผล” ปฏิบัติในพื้นที่จริง

ร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่ สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนตนเอง กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง ๑๐ – ๒๕ ปี โดยเป็นเด็กที่อยู่ในระบบและนอกระบบการศึกษา โดยกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๐,๗๕๑ คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการทำงานในพื้นที่ร่วมกับ อพม. และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เสริมพลังในการบูรณาการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

๒) การขับเคลื่อนงานโรงเรียนเพียงหลวง การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนเพียงหลวงตามพระดำริ โดยมีหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ๑๘ แห่ง ร่วมกับโรงเรียนเพียงหลวงฯ และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่ขับเคลื่อนงานโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ ผลจากการดำเนินงานทำให้เด็กนักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐,๖๔๗ คน เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสังคม โดยมีความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กิจกรรมเพียงหลวงตามรอยพ่อสานต่อความพอเพียง กิจกรรมเพียงหลวง Smart Kids เสริมสร้างจิตอาสาให้เด็กนักเรียนมีความรักถิ่นฐานบ้านเกิดตัวเอง ร่วมดูแลบ้าน โรงเรียน และชุมชนของตนเอง ในลักษณะของการบำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมสานพลังเครือข่ายในระดับพื้นที่ เป็นการเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายเข้ามาในพื้นที่ รู้จักพื้นที่ และมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมให้กับเด็กนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ภายในชุมชนหรือภายในโรงเรียนเพียงหลวงฯ

๓) โครงการพระธรรมจาริก ราชวรณพื้นที่สูงเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๗,๓๘๔ คน ได้รับการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในด้านคุณธรรม จริยธรรม และสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของคนในชุมชนพื้นที่สูง ด้านพัฒนาจิตใจ การพัฒนาสวัสดิการ และคุณภาพชีวิตของราชวรณพื้นที่สูงตามแบบวิถีพุทธ รวมทั้งสร้างสัมพันธภาพระหว่างคนในชุมชนบนพื้นที่สูงกับพระพุทธศาสนา และเป็นคนดีของสังคมและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

นโยบายหลักข้อ ๔ การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก

ประเด็นที่ ๔.๑ การสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในภูมิภาคและเวทีโลก

๑) การผลักดันผู้แทนคนพิการเป็นคณะกรรมการในเวทีระดับโลก โดยนางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย ผู้เชี่ยวชาญด้านสตรีพิการไทย ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของประเทศไทยในการมีบทบาทนำในการส่งเสริมงานด้านคนพิการ และเป็นสตรีพิการไทยคนแรกที่เป็นตัวแทนคนพิการในเวทีระดับโลก

๒) การประชุมเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจ ปี ๒๕๖๕ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ในการจัดการประชุมเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจ (APEC Women and the Economy Forum: WEF) ประกอบด้วย การประชุมหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านการเพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีในระบบเศรษฐกิจ (Policy Partnership on Women and the Economy : PPWE) การประชุมระหว่างภาครัฐและเอกชนด้านสตรีและเศรษฐกิจ (Public Private Dialogue on Women and the Economy : PPDWE) และการประชุมระดับสูงสำหรับผู้กำหนดนโยบายด้านสตรีและเศรษฐกิจ (High Level Policy Dialogue on Women and the Economy : HLPDWE) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการประชุมฯ และจัดตั้งคณะทำงานด้านสารัตถะในการประชุมเอเปคด้านสตรี และเศรษฐกิจ ซึ่งได้มีการกำหนดประเด็นหลัก “Women’s empowerment through BCG สอดคล้องกับหัวข้อหลักของไทย การกำหนดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม (Deliverable) ได้แก่ “เครือข่ายสตรีผู้ประกอบการ BCG

ไทย ขยายผลระดับ APEC” มีการยกย่องแถลงการณ์ระดับรัฐมนตรีในการประชุมเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจ ปี ๒๕๖๕ (WEF Statement ๒๐๒๒) มีการยกย่องวาระการประชุมและ Speakers เพื่อเสนอแก่ PPWE Chair และ Program Director ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการดังกล่าว เพื่อพิจารณาเป็นข้อมูลประกอบการยกย่องฯ และแจ้งเวียน ๒๑ เขตเศรษฐกิจเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป ในด้านพิธีการและโลจิสติกส์ มีการกำหนดวันและรูปแบบการจัดการประชุม ในรูปแบบออนไลน์ ในช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๕ กำหนดสถานที่จัดประชุมและงานเลี้ยงรับรอง ณ ไอคอนสยาม และจัดโรงแรมที่พัก ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ การศึกษาดูงาน (Sightseeing) และงานเลี้ยงรับรองในวันเดียวกัน มีการเตรียมการด้านเจ้าหน้าที่อัครทูตกะสัมพันธ์ (Liaison Officers: LO) และการเตรียมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นที่ ๔.๒ การเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน

๑) การขับเคลื่อนตามข้อตกลงความร่วมมือ และนโยบายด้านเด็กและเยาวชนตามกรอบพันธกรณีความร่วมมือระหว่างประเทศ ประกอบด้วย

(๑) การขับเคลื่อนแผนงานอาเซียนด้านเยาวชน ๒๐๒๑ - ๒๐๒๕ ซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เห็นชอบต่อร่างแผนงานอาเซียนด้านเยาวชน ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๘ (Draft ASEAN Work Plan on Youth ๒๐๒๑-๒๐๒๕) โดยแผนงานดังกล่าวถือเป็นแนวทางสร้างความร่วมมือสำคัญของอาเซียนในการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน ภายใต้วิสัยทัศน์ มุ่งสู่เยาวชนอาเซียนที่พร้อมรับอนาคตโดยเสริมสร้างทักษะสำหรับในศตวรรษที่ ๒๑ และทักษะดิจิทัล

(๒) การร่วมกิจกรรมการดำเนินงานภายใต้กรอบเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านเยาวชน ASEAN Senior Officials Meeting on Youth : SOMY ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ประเทศเจ้าภาพจัดขึ้นเพื่อให้ประเทศสมาชิกได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันทุกปี โดยในปี ๒๕๖๕ ประเทศกัมพูชา ในฐานะประธานอาเซียนได้กำหนดให้เป็นปีเยาวชนอาเซียน โดยจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และพัฒนาศักยภาพเยาวชน จำนวน ๔ กิจกรรมสำคัญ ได้แก่ (๑) เวทีเสวนาเยาวชนอาเซียน (The ๑st ASEAN Youth Dialogue) (๒) การประกวดคลิปวิดีโอ (๒th ASEAN Youth Video Contest) (๓) การประกวดภาพถ่ายอาเซียน (The ASEAN Youth Photo Competition) และ(๔) การแข่งขันโต้วาทีอาเซียน (The ASEAN Youth Debate ๒๐๒๒) โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และคัดเลือกผู้แทนเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมในทุกกิจกรรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการตลอดปี พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) การเข้าร่วมขับเคลื่อนนโยบายและการประชุมในเวทีอาเซียนที่สำคัญตามกรอบความร่วมมืออาเซียน อาทิ การประชุมผู้นำเยาวชนอาเซียน (The ASEAN Youth Leaders' Conference in line with the ๓๗th ASEAN Summit) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยในที่ประชุมมีการรับรองที่สำคัญคือ ถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีด้านเยาวชนของอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือของเยาวชนที่สอดคล้องและตอบสนองความเป็นประชาคมอาเซียน การประชุมเพื่อเปิดตัวรายงานดัชนีการพัฒนาเยาวชนอาเซียน ระยะที่ ๒ (Launch of ASEAN Youth Development Index Phase II: Understanding How Young People See ASEAN) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านเยาวชน ครั้งที่ ๑๑ (๑๑th ASEAN Senior Officials Meeting on Youth : SOMY XI) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน + ๓ ด้านเยาวชน ครั้งที่ ๑๐ (๑๐th ASEAN Plus Three Senior Officials Meeting on Youth : ๑๐th SOMY + ๓) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ การร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับ คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (SOCA) และการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC Council Meeting) ในปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ เป็นต้น นอกจากนี้ได้ดำเนินการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริม

และคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children- ACWC) ในการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๔) การขับเคลื่อนประเด็นสภาพปัญหาภูมิอากาศ โดยการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความตระหนักรู้และแนวทางดำเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการรับรองวันเยาวชนอาเซียนเพื่อป้องกัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อเยาวชนในการให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าว

๒) การสนับสนุนเงินเข้ากองทุนเยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth Programme Fund)
ปีละ ๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่รับผิดชอบงานเยาวชน ครั้งที่ ๑๑ และการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่รับผิดชอบงานเยาวชน + ๓ ครั้งที่ ๗ มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้ให้คำมั่นต่อความยั่งยืนของกองทุนฯ และยืนยันอีกครั้งที่จะสนับสนุนเงินเข้ากองทุนจำนวน ๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ (ปีละครั้ง) และเริ่มให้การสนับสนุนเงินนับตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนเงินเข้ากองทุนดังกล่าวในตั้งแต่ปี ๒๕๖๓, ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม/โครงการด้านเยาวชนในระดับภูมิภาคอาเซียน

๓) การจัดทำร่างความตกลง Working Holiday Programme ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี (สาธารณรัฐเกาหลี เป็นประเทศหนึ่งในกรอบความร่วมมืออาเซียน คือ อาเซียน + ๓: ญี่ปุ่น เกาหลี จีน และ อาเซียน + ๖: จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาหารือในรายละเอียดของร่างความตกลงฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย พร้อมกับกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เพื่อให้ร่างความตกลงเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั้งสองประเทศ

นโยบายหลักข้อ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย

ประเด็นที่ ๕.๒ พัฒนาภาคอุตสาหกรรม

๕.๒.๑ พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green (BCG) Economy)

๑) โครงการความร่วมมือการพัฒนาทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ เด็กและเยาวชนในครัวเรือนเปราะบางที่ด้อยโอกาส เด็กกำพร้า เยาวชนชาติพันธุ์ในพื้นที่สูง แม่เลี้ยงเดี่ยว คนไร้ที่พึ่ง คนพิการ และสมาชิกนิคมสร้างตนเองที่ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีวิต จำนวน ๓๘ คน ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ ด้านเกษตรแนวใหม่ ทำให้สามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองหลังศึกษาจบไปจากโครงการ โดยจะมีรายได้ประมาณ ๙,๔๐๐ - ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือนต่อคน (๑๑๒,๘๐๐ - ๑๘๐,๐๐๐ บาท/ปี/คน)

๒) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมในนิคมสร้างตนเอง (ขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในนิคมสร้างตนเอง) เพื่อให้สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ราษฎรในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ ได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ด้านทักษะอาชีพ พัฒากลุ่มอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ การปลูก การแปรรูป และการเพิ่มมูลค่าผลผลิตสมุนไพรหรือผลผลิตทางการเกษตร/ท้องถิ่น รวมถึงสนับสนุนการท่องเที่ยวตามแนวทาง (BCG Model) โดยมีการปลูกพืชสมุนไพร และพืชผักสวนครัวในนิคมสร้างตนเอง ในพื้นที่ประมาณ ๑๓๖-๑-๒๕.๔ ไร่ มีผลผลิตโดยรวมประมาณ ๕๐๐-๑,๒๐๐ กิโลกรัม แบ่งเป็นประเภท คือ ๑) ปลูกพืชผักสวนครัวระยะสั้น เช่น ผักกาด ผักบุ้ง คื่นช่าย ข่า ตะไคร้ ๒) ปลูกพืชสมุนไพร เช่น ตะไคร้ ข่า กระชาย ๓) ปลูกต้นไม้มีค่า (ไม้เพื่อเตรียมเกษียณ) เช่น ประดู่ ตะเคียนทอง และ ๔) แปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น ผ้ามัดย้อม น้ำมันข้าวโพด ผลการดำเนินโครงการทำให้

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓๙๙ คน มีผลผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและจำหน่าย และมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย ซึ่งสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน และสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายขั้นต่ำ ๕๐๐ บาทต่อเดือนต่อคน อีกทั้งในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ ได้แจกจ่ายผลผลิตที่ให้แก่กลุ่มเปราะบาง สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ราษฎรในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง ราษฎรบนพื้นที่สูง และประชาชนทั่วไป จำนวน ๗๙๒ คน เพื่อแก้ไขปัญหาค่าครองชีพในครัวเรือน

ประเด็นที่ ๕.๔ พัฒนาภาคการท่องเที่ยว

๕.๔.๑ พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว

๑) การส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยดำเนินโครงการท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรมบนพื้นที่สูง เพื่อพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรมบนพื้นที่สูง และสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูง จำนวน ๑,๓๗๒,๓๕๖ คน เป็นเงิน ๑๐,๕๔๗,๗๗๓ บาท

๒) การส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ในสถานที่สาธารณะ การจัดระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (Ranking Disabilities Friendly) เพื่อประเมินจัดระดับ (Ranking) สถานที่ที่มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการโดยกำหนดระดับดาวออกเป็น ๗ ระดับ และประเภทสถานที่ จำนวน ๑๑ ประเภท ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน สถานที่ท่องเที่ยว/สวนสาธารณะ ขนส่งสาธารณะ ศาสนสถาน สถาบันการศึกษาโรงพยาบาล สถานีบริการน้ำมัน ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารโรงแรม โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน โดยได้มีการสำรวจข้อมูลใน “โครงการให้บริการฐานข้อมูลและช่องทางการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวก ตามแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน” โดยการใช้แพลตฟอร์มการขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ การรวบรวมข้อมูลผ่าน LINE Chatbot เมืองใจดีเที่ยวทุกวัย ภายใต้แนวคิด “เจอแจ่มแจ่มแจ้ว” โดยมีรายการข้อมูล จำนวน ๕,๑๐๐ รายการ ทั่วประเทศ

๓) โครงการท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรมบนพื้นที่สูง (การส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) ดำเนินการส่งเสริมสวัสดิการสังคมแก่ราษฎรบนพื้นที่สูง ผ่านกลไกสนับสนุนการท่องเที่ยวในชุมชน โดยพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรมบนพื้นที่สูง ศูนย์พัฒนารัฐบาลบนพื้นที่สูง ๑๖ แห่ง ครอบคลุมราษฎรบนพื้นที่สูง จำนวน ๑,๓๗๒,๓๕๖ คน โดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว จำนวน ๓๘๙,๔๔๖ ราย ราษฎรบนพื้นที่สูง ชุมชน มีรายได้จากการท่องเที่ยว จำนวน ๒๗,๙๐๑,๗๑๒ บาท และรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของชุมชน จำนวน ๑,๒๙๑,๒๐๐ บาท ซึ่งทำให้ราษฎรบนพื้นที่สูงมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำอาชีพหลัก ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนที่ดีขึ้น รวมถึงเกิดความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย จำนวน ๒๒ หน่วยงาน อาทิ องค์กรบริหารส่วนตำบล สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ภาคธุรกิจเอกชน เกิดการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ จำนวน ๕๓ แห่ง อาทิ กลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มทอผ้า กลุ่มแปรรูปกาแฟ กลุ่มโฮมสเตย์ กลุ่มแสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่ากลุ่มธุรกิจนำเที่ยว และกองทุนสวัสดิการชุมชน ๒๓ แห่ง

นโยบายหลักข้อ ๗ การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก

ประเด็นที่ ๗.๑ การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน

๗.๑.๑ สร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจผ่านอัตลักษณ์ของพื้นที่

๑) โครงการพัฒนาเยาวชนชนเผ่าเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับ DTAC และองค์กร PLAN International Thailand ดำเนินการพัฒนาเยาวชนผู้ประกอบการบนพื้นที่สูง ชุมชนชาติพันธุ์ สู่การเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ จำนวน ๙ แห่ง ได้แก่ จังหวัด

ลำพูน เชียงราย อุทัยธานี แม่ฮ่องสอน น่าน เชียงใหม่ พะเยา พิษณุโลก และกาฬสินธุ์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ในการใช้เครื่องมือเพื่อสร้างเพจ ทำคอนเทนต์ ถ่ายภาพให้น่าสนใจ ไปจนถึงหลักธุรกิจเบื้องต้น การให้คำปรึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์เพื่อพัฒนาช่องทางการสร้างรายได้ รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีในการเผยแพร่วัฒนธรรมราชภูมรบนพื้นที่สูง พัฒนาให้เกิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่และคุณภาพชีวิตให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งคาดว่าราชภูมรบนพื้นที่สูง จะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕- ๕๐ คิดเป็นเงินที่เพิ่มขึ้น ๑,๒๐๐ - ๕,๐๐๐ บาทต่อปีต่อครัวเรือน จากเดิมมีรายได้นำกลับมาสู่ครอบครัวเพื่อเลี้ยงชีพเพียง ๘,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาทต่อปีต่อครัวเรือนเท่านั้น

๗.๑.๒ สนับสนุนความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนผ่านเทคโนโลยี

๑) ดำเนินโครงการสนับสนุนการสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญขององค์กรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการคัดเลือกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่บริการของสถานธนานุเคราะห์ จำนวน ๕ วิสาหกิจชุมชนต้นแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญดำเนินการวิเคราะห์ และพิจารณาหาแนวทางสำคัญในประเด็นด้านการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ โดยมุ่งเน้นไปที่ “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์” และ “การพัฒนาช่องทางการขายแบบ Online” ส่งผลให้ ๕ วิสาหกิจชุมชนสามารถพัฒนา บรรจุภัณฑ์ต้นแบบของสินค้าที่เป็น Prototype ในการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อใช้ในการเป็นบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ประเด็นที่ ๗.๒ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๗.๒.๒ ยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน สถาบันการเงินของชุมชน สวัสดิการชุมชน สาธารณสุขชุมชน และการท่องเที่ยวชุมชน

๑) ดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน เป็นการสนับสนุนการพัฒนาและสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน ๓,๔๓๒ กองทุน และสมาชิกได้รับการสมทบงบประมาณ จำนวน ๑,๒๙๑,๘๙๐ คน เป็นเงิน ๗๘๑.๑๐ ล้านบาท ในการจัดสวัสดิการพื้นฐานให้สมาชิกครอบคลุมตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย ซึ่งมีรูปแบบสวัสดิการที่หลากหลาย เป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงของคนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และการช่วยเหลือเกื้อกูลของคนในท้องถิ่น รวมถึงเกิดรายได้จากการออมเงินของสมาชิกในชุมชน ลดภาระรายจ่ายภาครัฐนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน เกิดรูปแบบการจัดสวัสดิการของชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชน อันเป็นสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน

๒) ดำเนินการฝึกอบรมวิสาหกิจชุมชน ๕ วิสาหกิจชุมชน จำแนกเป็นรายหลักสูตร จำนวน ๕ หลักสูตร ประกอบด้วย ๑) การจัดการธุรกิจ ๕๐ ๒) การบัญชี และการเงินเพื่อชุมชน ๓) วิชาการขายด้วย Online Marketing ๔) วิชาการพัฒนาสินค้าชุมชน ๕) จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโดยนำทั้ง ๕ วิสาหกิจชุมชน เข้าศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนดีเด่น (ตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) พร้อมทั้งศึกษาดูงานสำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) ผลที่ได้รับทั้ง ๕ วิสาหกิจชุมชนถอดบทเรียนจากความรู้ที่ได้รับในการนำไปปรับใช้และพัฒนาการประกอบอาชีพของแต่ละกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

๗.๒.๓ แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกิน สร้างชุมชนที่น่ายุ

๑) การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนมีที่อยู่อาศัยไม่ปลอดภัย ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต จำนวน ๑๑,๔๘๒ หลัง เป็นเงิน ๒๖๘,๕๔๘,๘๐๐ บาท ทำให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่ในบ้านได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ มีการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน

สำหรับประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ ภายใต้โครงการ “บ้านสบายเพื่อยายตา” ของการเคหะแห่งชาติ จำนวน ๑๓๑ ครัวเรือน ครอบคลุม ๑๘ จังหวัด ทั่วประเทศ

๒) การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ คนพิการที่มีความยากลำบากและมีที่อยู่อาศัยที่มีที่อยู่อาศัยที่เป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิต ได้รับการปรับสภาพแวดล้อม/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้มีความเหมาะสมกับสภาพความพิการและปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต ส่งผลให้คนพิการสามารถดำรงชีวิต และปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ รวมจำนวนกว่า ๑๑,๕๖๐ หลัง เป็นเงิน ๒๖๕.๖๐ ล้านบาท โดยจำแนกเป็นเงินงบประมาณ จำนวน ๔,๓๑๐ หลัง เป็นเงิน ๑๐๖.๒๓ ล้านบาท และงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน ๗,๒๕๐ หลัง เป็นเงิน ๑๕๙.๓๗ ล้านบาท

๓) การปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส ดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ยากจนและด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส อำเภोजะนะ อำเภอนาทวี อำเภเทพา อำเภอบะนังของจังหวัดสงขลา และขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับพื้นที่ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ทำให้กลุ่มเป้าหมายที่ยากจนและด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับวัสดุอุปกรณ์ ในการปรับปรุงให้ที่อยู่อาศัยมีสภาพดีขึ้น ทำให้เกิดความมั่นคงในที่อยู่อาศัย สามารถทำมาหากิน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนมีส่วนร่วมในการซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ยากจนและด้อยโอกาส ให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงถาวร มีหลักแหล่งที่อยู่อาศัยที่ชัดเจน รวมจำนวน ๖,๗๐๐ หลัง คิดเป็นเงิน ๑๔๘,๘๗๒,๔๐๐ บาท

๔) การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท รวม ๖๗,๐๘๕ ครัวเรือน จำแนกเป็น **๔.๑ แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนแออัด/ชุมชนบุกรุก ตามแนวทางกระบวนการบ้านมั่นคง** จำนวน ๑๑,๒๖๙ ครัวเรือน ๑๒๕ ชุมชน เป็นเงิน ๑,๑๔๔.๙๕ ล้านบาท โดยเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยระหว่างขบวนการองค์กรชุมชน ท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่ ส่งผลให้ผู้มีรายได้น้อยมีความมั่นคงในการอยู่อาศัยและสิทธิในที่ดินเป็นของตนเอง รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น **๔.๒ ซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติมบ้านที่มีสภาพทรุดโทรม ไม่ปลอดภัยในการอยู่อาศัย** ให้กับผู้มีรายได้น้อยในโครงการบ้านพอเพียง จำนวน ๕๑,๙๓๐ ครัวเรือน ใน ๒,๗๘๖ ตำบล ๗๗ จังหวัด เป็นเงิน ๑,๓๙๔.๔๖ ล้านบาท ส่งผลให้ครัวเรือนยากจนที่มีปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยในชุมชนได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง ถูกสุขลักษณะ และมีคุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น **๔.๓ เกิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร** จำนวน ๓,๘๘๖ ครัวเรือน ๓๑ ชุมชน เป็นเงิน ๑,๔๔๗.๓๑ ล้านบาท เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยชุมชนริมคลองเปรมประชากรได้เข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานด้านที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งแก้ปัญหาคารุกกล้าของชุมชนริมคลอง

๕) การพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย เป็นยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองที่ได้มาตรฐานในระดับราคาที่สามารถทำได้ ได้แก่ **๕.๑ การพัฒนาที่อยู่อาศัยโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย “บ้านเคหะสุขประชา”** เป็นบ้านเช่าสำหรับประชาชน จำนวน ๕๗๒ ครัวเรือน หรือประมาณ ๑,๗๑๖ คน ได้เข้าบ้านราคาถูกพร้อมอาชีพ **๕.๒ ดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ ๑** เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนจำนวน ๓๓๔ ครัวเรือน หรือประมาณ ๑,๐๐๐ คน มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย

๖) มาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผ่านมาตรการบ้านเช่า ๙๙๙ และมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ COVID – 19 เป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชนจำนวน ๑๐,๔๔๕ ครัวเรือน ให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัย

๗.๒.๕ สร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง

๑) การพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนองค์ความรู้ให้แก่ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาชน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางและกลไกในการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหา ให้คำแนะนำและส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ครอบครัว มีการจัดตั้ง ศพค. จำนวน ๗,๑๔๙ แห่ง ใน ๗๖ จังหวัด ซึ่ง ศค. มีการสนับสนุนงบประมาณบริหารจัดการให้ ศพค. ละ ๖๐๐ บาท จำนวนเงิน ๔,๒๘๙,๔๐๐ บาท ต่อปีงบประมาณ มีการสนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนในการจัดทำโครงการ/กิจกรรม สร้างความเข้มแข็ง และส่งเสริมสัมพันธภาพให้แก่ครอบครัว รวม ๒,๐๓๘ โครงการ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๙๖,๒๗๐ คน จำนวนเงิน ๔๓,๙๐๐,๖๑๒ บาท และได้พัฒนา ศพค. เป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเพื่อเป็น ศูนย์กลางการพัฒนาและบริการคนทุกช่วงวัย บูรณาการการบริการสวัสดิการสังคมของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ จุดเดียว จำนวน ๕๓๖ แห่ง ใน ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด เชียงราย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒) การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน มีการจัด กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในรูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุ จำนวน ๒,๓๒๗ แห่ง และมีผู้สูงอายุได้รับการ เรียนรู้ จำนวน ๑๖๐,๖๑๓ คน ทำให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพและเป็นพลังในการพัฒนาสังคม

๓) การเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน เป็นการขยายผลศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๑,๙๒๐ แห่ง ทำให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพและเป็นพลัง ในการพัฒนาสังคม

๔) การเสริมพลังเครือข่ายคลังปัญญาเพื่อคนทุกวัย เป็นการพัฒนาศักยภาพ และการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการจัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ สร้างประโยชน์ให้สังคม และร่วมสืบสาน ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จำนวน ๙,๑๑๗ คน ทำให้ผู้สูงอายุ จำนวน ๙๔๒,๒๗๑ คน มีศักยภาพและเป็นพลัง ในการพัฒนาสังคม

๕) การเสริมพลังเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมในพื้นที่ตำบล สร้างเสริมสวัสดิการสังคม ใน ๑๓๕ ชุมชน และ ๔ ชุมชนในกทม. โดยได้นำเข้าข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในระบบ สอบถามข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (Social Match) จำนวน ๘,๕๖๖ คน

๖) การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน ๓,๑๔๓ แห่ง เพื่อให้คนพิการในพื้นที่ ห่างไกลสามารถเข้าถึงสิทธิและบริการอย่างทั่วถึง ทั้งทางด้านสุขภาพ สวัสดิการทางสังคม และส่งเสริมให้ท้องถิ่น ชุมชน มีส่วนร่วมในการให้บริการคนพิการ โดยมีการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๕๘๕,๗๗๗,๘๗๐ บาท

๗) การสนับสนุนเงินอุดหนุนเครือข่ายสตรี มีการประชาสัมพันธ์และสนับสนุน องค์กร หน่วยงาน ให้มีการขอรับการสนับสนุนจากกรมกิจการสตรีและครอบครัว ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ผ่านสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ๗๖ จังหวัด และเครือข่าย/องค์กร เพื่อขับเคลื่อนงาน เกี่ยวกับการส่งเสริม คุ่มครอง การป้องกัน การแก้ไขปัญหา พัฒนาศักยภาพสตรี ส่งเสริมความเท่าเทียม ระหว่างเพศ จำนวน ๘๘ หน่วยงาน จำนวนเงิน ๓,๐๖๒,๙๗๕ บาท

๘) การสร้างความร่วมมือการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อ เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งมุ่งเน้นให้ ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยขยายขอบเขตการความคุ้มครอง ช่วยเหลือให้ครอบครัวไปถึงกลุ่มเปราะบาง รวม ๒๗ หน่วยงาน

๙) การสร้างความตระหนักรู้ของสังคมผ่านการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยสนับสนุนงบประมาณ และสื่อประชาสัมพันธ์ ให้แก่สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ๗๖ จังหวัด และจัดกิจกรรมในส่วนกลางภายใต้หลักการ “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย และไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” รวมจำนวน ๑๔๙,๘๔๐ คน

๑๐) การส่งเสริมสนับสนุนและบูรณาการเครือข่ายในการทำงานเพื่อสังคม ดำเนินกิจกรรม/โครงการ ดังนี้

(๑) โครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งให้การสนับสนุน การดำเนินโครงการขององค์การสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย โครงการด้านการจัดสวัสดิการสังคมที่มีผล ต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยเป็นการส่งเสริม การพัฒนา การสงเคราะห์ การคุ้มครอง การป้องกัน การแก้ไข และ การบำบัดฟื้นฟู เป็นต้น และโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม อันก่อให้เกิดระบบ การช่วยเหลือทางสังคม การสร้างความมั่นคงทางอาชีพ และเสริมพลังภาคีเครือข่าย โดยกองทุนฯ ได้ให้การ สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการให้แก่องค์การสวัสดิการสังคม รวม ๑,๗๔๘ องค์กร ๑,๘๐๙ โครงการ รวมเป็นเงิน ๑๕๑,๕๑๔,๓๐๗.๒๓ บาท รวมจำนวนกลุ่มเป้าหมาย ๑,๖๖๗,๖๘๑ คน

(๒) โครงการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมของชมรม/องค์กรด้านผู้สูงอายุ ในการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จำนวน ๕๗๗ โครงการ เป็นเงิน ๔๗,๖๖๑,๔๐๒ บาท

(๓) การบูรณาการการทำงานในการสร้างความร่วมมือเพื่อดำเนินงาน ด้านผู้สูงอายุ ระหว่าง ๖ กระทรวง ๑๗ หน่วยงาน และมีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง พม. กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพและการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเกิดเครือข่าย ในการบูรณาการงานด้านผู้สูงอายุในทุกมิติ

(๔) การจัดทำบันทึกความเข้าใจการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อปกป้อง คุ้มครอง ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน ระหว่างกรมสุขภาพจิต และ กรมกิจการเด็กและเยาวชน รวมทั้งจัดทำบันทึกข้อตกลงเรื่องการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็กในสถานรองรับ ด้านกีฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอล ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับ : โครงการเพชรน้ำหนึ่ง ระหว่างกรมกิจการเด็กและเยาวชน และบริษัท รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยได้รับการสนับสนุน งบประมาณ จำนวน ๑,๐๐๔,๐๐๐ บาท

(๕) การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อภาคธุรกิจระดับจังหวัด (CSR) จัดตั้งแล้ว ๖๖ จังหวัด เกิดเครือข่าย CSR ทั่วประเทศ จำนวน ๖๐๓ องค์กร มูลค่าการสนับสนุนจาก CSR ภาพรวม คิดเป็นเงิน ๗,๐๕๘,๘๕๐ บาท ทำให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง เด็กและเยาวชน สตรี แม่วัยรุ่น ผู้สูงอายุ คนพิการ ราษฎรบนพื้นที่สูง ผู้ประสบปัญหาอุทกภัย และผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้รับการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดี รวมทั้งองค์กรภาคีเครือข่ายที่เป็นหุ้นส่วนความรับผิดชอบต่อสังคมเกิดความร่วมมือในด้านการระดมทรัพยากร และร่วมจัดสวัสดิการสังคมให้แก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

(๖) การจัดทำบันทึกความเข้าใจการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อปกป้อง คุ้มครอง ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน ระหว่างกรมสุขภาพจิตและ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนามาตรฐานการจัดบริการทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว

(๗) การจัดทำบันทึกข้อตกลงเรื่องการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็กในสถานรองรับด้านกีฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอล ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับ : โครงการเพชรน้ำหนึ่ง ระหว่างกรมกิจการเด็กและเยาวชน และบริษัท รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(๘) การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนระหว่างกรมกิจการเด็กและเยาวชน กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เด็กในสถานรองรับได้รับโอกาสด้านการศึกษา การฝึกอบรมอาชีพ ตลอดจนมีรายได้สามารถดำรงชีวิตในสังคมเป็นพลเมืองที่ดีและเป็นกำลังของประเทศต่อไป

(๙) การจัดทำและขับเคลื่อนข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ ๗ กระทรวง การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัย) พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนฯ ให้เด็กปฐมวัยมีการเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ พัฒนาการสมวัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี

(๑๐) การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมกิจการเด็กและเยาวชนและคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการแสวงหาแบบปฏิบัติที่ดีและจัดทำหลักสูตรสำหรับการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้ทำงานด้านเด็ก และผู้ปกครอง

๑๑) การส่งเสริมสนับสนุนอาสาสมัครและเครือข่ายในการทำงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และพัฒนาสังคม ดำเนินกิจกรรม/โครงการ ดังนี้

(๑) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน อพม. ระดับพื้นที่ จำนวน ๑,๘๕๗ ศูนย์ เพื่อใช้เป็นศูนย์ประสานงานในการให้ความช่วยเหลือดูแลกลุ่มเป่าหมายผู้ประสบปัญหาทางสังคม และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยให้คำปรึกษาแนะนำ ประสานการช่วยเหลือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และระดมทรัพยากรในพื้นที่ เพื่อให้กลุ่มเป่าหมายได้รับการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนอย่างทันท่วงที

(๒) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เพื่อเพิ่มจำนวน อพม. และเพิ่มทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญให้แก่ อพม. ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือกลุ่มเป่าหมายตามภารกิจของกระทรวง พม. ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว โดยมีช่องทางการรับสมัครและการอบรม อพม. ผ่านระบบออนไลน์ จำนวน ๒๔,๐๓๐ คน มีการส่งเสริมเด็กและเยาวชนเป็น อพม. จำนวน ๒,๒๔๖ คน ส่งเสริมให้ อสม. เป็น อพม. ๖๗,๕๖๔ คน และส่งเสริม อพม. ในต่างประเทศ จำนวน ๑๑๔ คน ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ จึงทำให้สามารถเพิ่มจำนวน อพม. ได้ จาก ๑๑,๑๐๓๕ คน เป็น ๒๕๓,๒๕๙ คน และส่งผลให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยกว่า ๒,๕๓๒,๕๙๐ ราย (ในอัตรา ๑ อพม. : ๑๐ ครั้งเรือน) ได้รับการช่วยเหลือ

(๓) โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ (อพมก.) จำนวน ๕๕,๕๒๐ คน เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ ทำให้คนพิการได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

(๔) การสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการ สำหรับคนพิการที่มีความจำเป็นต้องใช้ผู้ช่วยคนพิการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจวัตรที่สำคัญในการดำรงชีวิต จำนวน ๑,๒๔๗ คน และสามารถดูแลคนพิการ จำนวนทั้งสิ้น ๑๙,๐๕๘ คน โดยมีการสนับสนุนงบประมาณ เป็นเงินจำนวน ๓๑๕,๘๖๑,๓๐๕ บาท โดยจำแนกเป็น งบประมาณ จำนวน ๒๖,๐๗๔,๙๕๒ บาท งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน ๒๘๙,๗๘๖,๓๕๓ บาท

(๕) การสนับสนุนล่ามภาษามือ จำนวน ๖๕๙ คน สำหรับคนพิการทางการได้ยิน และสื่อความหมาย เพื่อการติดต่อสื่อสารและเข้าถึงบริการในด้านต่าง ๆ โดยมีคนพิการทางการได้ยินและสื่อความหมายเข้าถึงบริการล่ามภาษามือ จำนวนกว่า ๖,๘๔๗ ราย

(๖) โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) จำนวน ๑๐,๗๙๘ คน ทำให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองดูแล จำนวน ๑๖๑,๙๗๐ คน

(๗) การส่งเสริมสนับสนุนอาสาสมัครและเครือข่ายในการทำงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม ดำเนินกิจกรรม การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) โดยจัดฝึกอบรมหลักสูตร อพม. ในการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จำนวน ๗๗๖ คน

(๘) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายแกนนำสตรีและการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เครือข่ายแกนนำสตรีในระดับพื้นที่ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด จำนวน ๒๑๕ คน มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

(๙) โครงการ “รวมพลังเยาวชนไทย ด้านภัยการค้ามนุษย์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เครือข่ายเด็กและเยาวชนใน ๗๖ จังหวัด จำนวน ๒๘๐ คน มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง และป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่

(๑๐) โครงการ “รวมพลัง อพม. ด้านภัยการค้ามนุษย์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดใน ๗๖ จังหวัด จำนวน ๓,๐๗๘ คน มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง และป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่ โดย อพม. สามารถเป็นแกนนำระดับพื้นที่ในการให้ความรู้ ช่วยเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแส และช่วยประสานงานในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ร่วมกับหน่วยงานระดับพื้นที่

(๑๑) โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ระดับพื้นที่ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด เครือข่ายเด็กและเยาวชน ครู และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จำนวน ๓,๘๗๒ คน มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และมีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่ทั้งในชุมชนและสถานศึกษา

(๑๒) โครงการเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์ออนไลน์ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) เด็กและเยาวชน ครู/อาจารย์ จำนวน ๔๔ จังหวัด ๒,๒๕๖ คน สามารถเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ออนไลน์ในระดับพื้นที่ทั้งในชุมชนและสถานศึกษา

(๑๓) การสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายอาสาสมัครให้คำปรึกษาแก่หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ ให้มีทักษะ ความพร้อม และส่งเสริมศักยภาพการทำงานเพื่อให้การช่วยเหลือให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่หญิงไทยที่ประสบปัญหาในต่างแดน โดยการจัดกิจกรรมและให้ความรู้ในการใช้ชีวิตในช่วงโควิด-๑๙ สำหรับเครือข่ายสตรีเกาหลีโควินประเทศไทย จำนวน ๕๐ คน และมีการให้บริการระบบเว็บไซต์เครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ yingthai.dwf.go.th หน้าเพจ Facebook. [yingthainetwork](https://www.facebook.com/yingthainetwork) และผ่าน Line Group เพื่อทำหน้าที่ ให้คำปรึกษา และส่งต่อความช่วยเหลือหญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ

(๑๔) การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครให้คำปรึกษาแก่หญิงไทย ที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ ตามบริบทของการปรับตัวภายใต้ภาวะวิกฤติ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งได้ปรับปรุงแบบการพัฒนา ศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครฯ โดยการให้ความรู้และแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ จำนวน ๖ ครั้ง มีหญิงไทยที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ ได้แก่ กรีซ ฝรั่งเศส เยอรมนี สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย อิตาลี ไต้หวัน ญี่ปุ่น มาเลเซีย ไทย ฮองกง ฯลฯ เข้าร่วม จำนวน ๔๓๒ คน และได้ขยายช่องทางการให้คำปรึกษา และส่งต่อความช่วยเหลือหญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ โดยสามารถแจ้งผ่านระบบเพื่อนครอบครัว (Family Line) ได้ที่ www.เพื่อนครอบครัว.com ซึ่งเป็นช่องทางในการให้ความช่วยเหลือกับผู้หญิงที่ประสบปัญหาครอบครัวกับสามีชาวต่างชาติเพื่อขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ และการส่งต่อความช่วยเหลือต่อไป

(๑๕) โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาสังคมไทย ในต่างประเทศของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กลไกการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศของ พม. มีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศของ พม. สามารถเข้าถึงความมั่นคงของมนุษย์ มีหลักประกันทางสังคมทุกด้าน และเป็นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

๑๒) การพัฒนากิจการสภาองค์กรชุมชน เป็นการดำเนินงานตามภารกิจ สภาองค์กรชุมชนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ ในมาตรา ๒๑ โดยสนับสนุน การวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของชุมชน จัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ทำให้สภาองค์กรชุมชนที่จัดตั้งแล้วมีคุณภาพ เพิ่มขึ้น ๓,๒๔๐ ตำบล เป็นเงิน ๑๒๗.๕๙ ล้านบาท มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เป็นกลไกกลาง ในการเชื่อมโยงชุมชน ภาครัฐ และภาคประชาสังคมในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระดับตำบล และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนที่สอดคล้องกับปัญหาความต้องการและบริบทของพื้นที่ในมิติต่าง ๆ ของชุมชน เช่น การพัฒนาที่อยู่อาศัยในชนบท การพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน เป็นต้น โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อันเป็นประชาธิปไตยชุมชนจากฐานราก

๑๓) ขับเคลื่อนระบบการคุ้มครองเด็กระดับตำบล โดยส่งเสริมและพัฒนา ศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลเพื่อเป็นกลไกการดำเนินงานคุ้มครองเด็กในระดับท้องถิ่น มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็ก จำนวน ๒,๕๐๔ แห่ง จำแนกตามภาคได้ ดังนี้ ภาคเหนือ มีศูนย์ฯ จำนวน ๕๘๖ แห่ง ภาคกลาง มีศูนย์ฯ จำนวน ๖๙๕ แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีศูนย์ฯ จำนวน ๘๙๓ แห่ง และภาคใต้ มีศูนย์ฯ จำนวน ๓๓๐ แห่ง มีเด็กที่ได้รับการคัดกรองจากศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบล รวมทั้งหมด ๘๓,๓๙๑ ราย (แบ่งออกเป็น เด็กกลุ่มปกติ (ธงเขียว) จำนวน ๗๗,๓๑๒ ราย เด็กกลุ่มเฝ้าระวัง (ธงเหลือง) จำนวน ๓,๙๒๗ ราย และเด็กกลุ่มเสี่ยง (ธงแดง) จำนวน ๒,๑๕๒ ราย) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวถือเป็นข้อมูลสำคัญเพื่อทราบถึงสภาพ ปัญหาที่แท้จริงของเด็ก และใช้ในการวางแผนให้ความช่วยเหลือรายกรณี ประสาน ส่งต่อ ติดตามและทบทวน การให้ความช่วยเหลือของเด็กแต่ละกรณี

๑๔) สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรภาคประชาสังคมด้านการพัฒนาเด็ก และเยาวชน ดังนี้ (๑) จัดทะเบียนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้น ๒๒ องค์กร ซึ่งองค์กรฯ ดังกล่าวจะได้รับเงินอุดหนุน ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนจากรัฐ ในการดำเนินการ (๒) สนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนที่ดำเนินงานด้านเด็ก

ผ่านกองทุนคุ้มครองเด็กเพื่อดำเนินโครงการเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก ซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ได้สนับสนุนโครงการ จำนวน ๕๘ โครงการ เป็นเงิน ๒๐,๕๕๔,๘๐๖ บาท และปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีแผนสนับสนุนโครงการ จำนวน ๓๐ โครงการ เป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

นโยบายหลักข้อ ๘ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย

ประเด็นที่ ๘.๑ การส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย

๘.๑.๑ การจัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มี

โอกาสพัฒนาตามศักยภาพ

๑) ดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่เห็นชอบการขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนฯ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง ๖ ปี และขยายฐานรายได้ของกลุ่มเป้าหมายเป็นครอบครัวรายได้ไม่น้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี มีเด็กได้รับเงินอุดหนุน ๒,๓๕๑,๗๒๐ ราย (ข้อมูล ณ เมษายน ๒๕๖๕) โดยเด็กในโครงการฯ ที่มีข้อมูลในคลังข้อมูลสุขภาพ (HDC) เข้าถึงการประเมินพัฒนาการและมีพัฒนาการสมวัยคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๐ และมีผลการเบิกจ่ายระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ สะสมรวมทั้งสิ้น ๔๖,๐๐๔,๑๓๔,๖๐๐ บาท รวมทั้งได้ดำเนินการที่สำคัญ อาทิ

(๑) พัฒนาระบบข้อมูลสู่ความเป็นดิจิทัลเพื่อยกระดับการให้บริการ เช่น ระบบฐานข้อมูลเงินอุดหนุนฯ ที่สามารถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ e-Payment ในรูปแบบ Web Service ระบบตรวจสอบการจ่ายเงินอุดหนุนฯ และระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง (Self Service) รวมทั้งข้อมูลการได้รับเงินอุดหนุนฯผ่าน Web Application

(๒) ติดตามพัฒนาการและการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขของผู้รับสวัสดิการ ได้มีการนำข้อมูลทารกที่มารดาเข้าร่วมโครงการฯ เชื่อมโยงกับข้อมูลการได้รับการคัดกรองพัฒนาการด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Development Surveillance and Promotion Manual: DSPM)

(๓) ดำเนินการเชื่อมโยงส่งต่อข้อมูลเพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมาย : การส่งต่อข้อมูลแม่เลี้ยงเดี่ยวและแม่วัยรุ่นในโครงการฯ เพื่อต่อยอดการช่วยเหลือคุ้มครองทางสังคม โดยข้อมูลปี ๒๕๖๓ มีแม่เลี้ยงเดี่ยว จำนวน ๓๕,๙๒๑ คน และแม่วัยรุ่น (อายุต่ำกว่า ๒๐ ปี) จำนวน ๖๒,๐๗๘ คน ปี ๒๕๖๔ มีแม่เลี้ยงเดี่ยว จำนวน ๘๐,๔๕๗ คน และแม่วัยรุ่น (อายุต่ำกว่า ๒๐ ปี) จำนวน ๒๒๘,๑๓๒ คน และปี ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ เมษายน ๒๕๖๕) มีแม่เลี้ยงเดี่ยว จำนวน ๙๙,๔๔๙ คน และแม่วัยรุ่น (อายุต่ำกว่า ๒๐ ปี) จำนวน ๒๗๐,๔๐๙ คน ได้มีการส่งต่อชุดข้อมูลดังกล่าว ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศเพื่อใช้ประโยชน์ในการให้บริการคลินิกแม่เลี้ยงเดี่ยว การสร้างอาชีพและการคุ้มครองช่วยเหลือ และจัดสวัสดิการที่เหมาะสมในระดับพื้นที่

(๔) ผลักดันสวัสดิการแบบถ้วนหน้า รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยเหลือและจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนฯ ให้ครอบคลุมเด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการกำหนด แนวทางการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแบบถ้วนหน้า (การให้เงินอุดหนุนเด็กตั้งแต่อายุ ๐-๖ ปี แบบถ้วนหน้า) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อให้ได้รูปแบบและแนวทางการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์บริบทของประเทศ

๘.๑.๒ การส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย

๑) ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ในการศึกษาปี ๒๕๖๓ มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเข้ามาในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติเพื่อประเมินตนเอง จำนวน ๔๖,๐๒๒ แห่ง โดยมีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ๔๕,๖๘๘ แห่ง (คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๗) ต้องปรับปรุง จำนวน ๓๓๔ แห่ง (คิดเป็น ร้อยละ ๐.๗๓) รวมถึงขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนประเมินตนเองตามมาตรฐาน จำนวน ๑,๐๐๕ แห่ง โดยมีสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน จำนวน ๙๓๗ แห่ง (คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๓) ต้องปรับปรุง จำนวน ๖๘ แห่ง (คิดเป็นร้อยละ ๖.๗๗) นอกจากนี้ได้ให้คำแนะนำและปรึกษาด้านการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามแนวทางของมาตรฐานฯ และการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ผ่านช่องทาง Line Open chat ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน ๑๔ กลุ่ม โดยมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๒,๑๕๖ คน นอกจากนี้ได้ให้คำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์ โดยมีผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละ ๒๐๐ คน

(๒) พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็ก โดยมีผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กเข้าร่วมการอบรมฯ ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๒,๗๕๘ ราย (แบ่งออกเป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๗,๐๔๒ คน, ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒,๗๕๘ คน และปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒,๙๕๘ คน)

(๓) ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็ก ที่เก็บค่าบริการไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท/คน/เดือน โดยมีเด็กได้รับการสนับสนุนอาหารเสริม/สื่อพัฒนาการ ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน มีจำนวนทั้งสิ้น ๙๙,๒๖๒ ราย เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๔๓๗,๒๘๒ บาท (แบ่งออกเป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๔๙,๑๕๖ คน เป็นเงิน ๑๔,๗๔๖,๘๙๓ บาท, ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๓๓,๙๘๕ คน เป็นเงิน ๙,๘๕๓,๘๕๔ บาท และปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๖,๑๒๑ คน เป็นเงิน ๔,๘๓๖,๕๓๕ บาท)

ประเด็นที่ ๘.๖ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย

๘.๖.๔ พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย

๑) การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยสู่การเป็นผู้นำในศตวรรษที่ ๒๑

(๑) การพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพ โดยได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม อาทิ (๑.๑) โครงการ “เส้นทางสานฝัน สู่นักธุรกิจรุ่นเยาว์” โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีแผนธุรกิจเป็นของตัวเองให้เด็กอายุระหว่าง ๑๕ - ๑๘ ปี จำนวน ๒ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๑๔๖ คน ประกอบด้วย รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๘๓ คน และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ มีผู้เข้าอบรม จำนวน ๖๓ คน (๑.๒) โครงการ “YEN - D พี่ช่วยน้อง คล่องธุรกิจ” โดยพัฒนากระบวนการความเป็นผู้ประกอบการ ให้กับเด็กและเยาวชน จำนวน ๔๐๐ คน และ (๑.๓) โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (RF ๒๑) โดยพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามแนวทาง RF ๒๑ ด้าน Scientists (นักวิทยาศาสตร์) ซึ่งในปี ๒๕๖๕ ถือเป็นปีแรกในการนำร่องโครงการฯ โดยเป้าหมายที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชน จำนวน ๑๘๐ คน ณ สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี และนำไปสู่การขยายผลในปีต่อไป

(๒) การพัฒนาเด็กในสถานรองรับ (ดนตรี กีฬา ภาษา) ผ่านการจัดกิจกรรมสำคัญ อาทิ การจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กมีวินัยในตนเองด้วยกิจกรรมการเล่านิทาน ศิลปะสร้างสรรค์ และมอนเตสซอรี (Montessori) การพัฒนาทักษะชีวิตด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ดนตรีและศิลปะเพื่อบำบัดฟื้นฟูเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม การพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีเพื่อการประกอบอาชีพ การส่งเสริมทักษะด้านกีฬา เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และการพัฒนาทักษะชีวิตด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้

(๓) การขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาสังคมของสภาเด็กและเยาวชน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน มีกิจกรรมทั้งสิ้น ๙,๘๔๙ กิจกรรม โดยมีเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ จำนวนทั้งสิ้น ๕๕๒,๖๔๖ คน (ประกอบด้วยปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓,๙๙๑ กิจกรรม มีเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนา ๒๖๔,๑๕๑ คน, ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๔,๘๖๖ กิจกรรม มีเด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพ ๒๔๑,๗๗๔ คน และปี ๒๕๖๕ จำนวน ๙๙๒ กิจกรรม เด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพ ๔๖,๗๒๑ คน)

นโยบายหลักข้อ ๙ การพัฒนาระบบสาธารณสุข และหลักประกันทางสังคม

ประเด็นที่ ๙.๔ สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมด้านการศึกษา สุขภาพ การมีงานทำที่เหมาะสมกับประชากรทุกกลุ่ม

๑) การส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยดำเนินการโครงการ ดังนี้

(๑) โครงการสถานประกอบการเพื่อคนไร้ที่พึ่ง ๔ ภาค ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีศักยภาพในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต จากทั้งหมด จำนวน ๔,๔๒๐ คน ซึ่งเป็นผู้มีอาการทางจิต จำนวน ๓,๑๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๘๓ โดยผู้ที่มีศักยภาพในการทำงาน ได้รับการจ้างงานจำนวน ๓๒๒ คน ในสถานประกอบการ จำนวน ๑๘๒ แห่ง โดยมีรายได้ขั้นต่ำเฉลี่ยอยู่ที่คนละ ๑,๒๐๐ บาทต่อเดือน ซึ่งสามารถคิดเป็นรายได้ไม่ต่ำกว่า ๑๔,๔๐๐ บาทต่อคนต่อปี พร้อมทั้งมีแผนการจัดทำตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้สามารถทำงานแบบประจำและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

(๒) โครงการ Central Tham เพื่อพัฒนาสังคม (ไหมพรม ปอม ปอม) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงจำนวน ๗๐ ราย ๑๐ กลุ่ม ๕ หมู่บ้าน ๓ ชนเผ่า ได้แก่ ชนเผ่าม้ง ชนเผ่าเมี่ยน และชนเผ่าลาหู่ ในพื้นที่ อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เพื่อสร้างงานและอาชีพ ผลิตไหมพรม ปอม ปอม หลากสีของตกแต่ง Handmade เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ในคอนเซ็ปต์ “Blooming” หรือ “ดอกไม้ที่ผลิบาน” โดยใช้วัสดุตกแต่งจากงานฝีมือหัตถศิลป์ไทยของคนในชุมชน ซึ่งสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น สำหรับการดำรงเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวของราษฎรบนพื้นที่สูง จึงสามารถสร้างรายได้เฉลี่ย ๕,๐๐๐ บาทต่อคนต่อครั้ง คิดเป็นเงินประมาณ ๓๕๓,๓๓๖ บาท และคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่น ตลอดจนสามารถนำความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพตามความต้องการของตลาดได้อย่างยั่งยืน

(๓) การส่งเสริมอาชีพปัญญาประดิษฐ์ (AI) AI Trainer เป็นการพัฒนาศักยภาพด้าน Data Labeling พร้อมทั้งจับคู่ทำงานกับสถานประกอบการเพื่อให้แก่คนพิการมีอาชีพและรายได้ จำนวน ๖๐๐ คน และในปี ๒๕๖๕ มีแผนขยายผลให้ได้ จำนวน ๑,๐๐๐ คน

(๔) การบูรณาการความร่วมมือในการจัดฝึกอบรม “Home Service” ร่วมกับ บริษัท แชนด์บ็อก เอ็นเตอร์ไพส จำกัด เพื่อสร้างอาชีพทางเลือกสำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จำนวน ๓๐ คน

(๕) การสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพของคนพิการ จำนวน ๓๓๙ กลุ่ม คิดเป็นจำนวนเงิน ๑๖,๙๕๐,๐๐๐.- บาท โดยคนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการประกอบอาชีพ สามารถพัฒนาเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ มีรายได้ที่ยั่งยืน จำนวน ๖,๖๘๕ คน

(๖) การส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอาชีพคนพิการในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จำนวน ๙ แห่ง โดยคนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพทักษะด้านอาชีพ และเสริมทักษะเพิ่มเติมในความเชี่ยวชาญเดิม (Upskill) และการยกระดับทักษะอาชีพ (Reskill) รวมจำนวนกว่า ๑,๗๔๗ คน

(๗) การส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ รวม ๖๘,๑๒๘ คน จำแนกเป็นการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ จำนวน ๖๔,๕๔๖ คน และการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ จำนวน ๓,๕๘๒ คน

(๘) จัดทำแค็ตตาล็อกสินค้าผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการ “รังสรรค์ภูมิปัญญา สินค้าผู้สูงอายุ” เพื่อส่งเสริมด้านการมีรายได้และมีงานทำของผู้สูงอายุ โดยการรวบรวมสินค้าของผู้สูงอายุและกลุ่มคลังปัญญาผู้สูงอายุ จำนวน ๓๗๙ ราย

(๙) การพัฒนาสินค้าชุมชน เพื่อสร้างรายได้จากสินค้าชุมชนเป็นของตนเองในชุมชน

๒) การสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการในการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ ดังนี้ (๑) การสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนประกอบอาชีพ จำนวน ๑๘,๗๔๕ คน เป็น เงิน ๕๓๐,๕๒๕,๐๐๐ บาท ทำให้ผู้สูงอายุสามารถประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้ (๒) การกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อการประกอบอาชีพ (ฉุกเฉิน) สำหรับคนพิการและผู้ดูแล คนพิการได้รับการอนุมัติแล้ว จำนวน ๑๑,๘๔๕ ราย เป็นเงิน ๑๐๘.๔๕ ล้านบาท (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) (๓) การสนับสนุนโครงการด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพให้แก่องค์กรด้านคนพิการและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน ๑,๒๘๙ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๓๐๓,๔๘๘,๘๔๙ บาท

๓) การพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว โดยฝึกทักษะอาชีพในรูปแบบ ทั้ง Onsite และ Online ในสถาบันและชุมชน ที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้แก่เยาวชนสตรี กลุ่มเปราะบาง แม่เลี้ยงเดี่ยว ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และประชาชนทั่วไป หรือบุคคลในครอบครัว ในหลักสูตรต่าง ๆ เช่น นวดแผนไทย เสริมสวยสตรี ตัดผมชาย ตัดเย็บเสื้อผ้า เครื่องดื่ม ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เบื้องต้น อาหารและเบเกอรี่ ธุรกิจกาแฟและขนม เป็นต้น ผ่านกลไกของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัว ทั้ง ๘ แห่ง และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ๔ แห่ง ซึ่งครอบคลุมการดูแลในทุกจังหวัด รวมทั้งการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ การต่อยอดกลุ่มอาชีพในยุคดีดิจิทัล เพื่อให้สินค้า/ผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มอาชีพสามารถยกระดับสู่ตลาดออนไลน์ จำนวน ๓๕๑,๖๙๖ คน

๔) ส่งเสริมการสร้างโอกาสแก่สตรีและครอบครัว โดยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว หลักสูตรการเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่สตรี จำนวน ๗๕๗ คน

๕) จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและยกระดับการฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อประสานความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพแก่กลุ่มเป้าหมายของกรมกิจการสตรี

และสถาบันครอบครัว ในพื้นที่การดูแลของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เพื่อยกระดับการฝึกอาชีพ ให้ได้มาตรฐานเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิต รายได้ เลี้ยงดูตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้มีการขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงผ่านการดำเนินโครงการ THAILAND e-commerce SUSTAINABILITY คัดเลือกกลุ่มอาชีพ ๑๒ กลุ่มชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมช่วยเหลือสนับสนุนจาก ศพค. เพื่อนำร่องพัฒนา ศักยภาพความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การทำ e-commerce เพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ ตลอดจนการรู้เท่าทัน และใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์

๖) จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรีและครอบครัว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตหลังวิกฤติการณ์ COVID - 19 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการด้าน อาชีพในพื้นที่นำร่องจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรการสร้างอาชีพกลุ่มสตรีและครอบครัว หลักสูตรการแปรรูปน้ำพริก ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี และหลักสูตรการฝึกทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพด้านเซฟอาหารไทย กลุ่มเป้าหมายหลักสูตรการแปรรูปน้ำพริก คือ กลุ่มอาชีพในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง โดยดำเนินการ ณ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๓๐ คน ส่วนกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรการฝึกทักษะเป็นวิทยากรมืออาชีพ คือ ครูฝึกอาชีพจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จำนวน ๓๐ คน รวม ๒ หลักสูตร เป็นจำนวน ๖๐ คน

๗) การสร้างอาชีพใหม่หลังโควิด (Reskill - Upskill - Newskill) เป็นการส่งเสริม การประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง และกลุ่มเปราะบาง ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และหลุดพ้นจาก ความยากจน ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ (๑) การฝึกอาชีพบัตเลอร์ (Butler) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ตามศักยภาพและความสนใจ จำนวน ๔๒ คน (๒) การขายของออนไลน์ (E-Commerce) เป็นการพัฒนา ทักษะอาชีพให้แก่คนพิการ จำนวน ๑,๕๐๐ คน เพื่อให้มีรายได้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ (๓) โครงการช่างผมอุ่นใจ by พม. “ให้ผมพลิกชีวิตคุณ” เป็นการยกระดับทักษะอาชีพช่างผมให้มีความ เชี่ยวชาญด้านทรงผมให้กับร้านบาร์เบอร์และร้านซาลอนขนาดเล็ก จำนวน ๑,๐๐๐ ร้าน (๔) โครงการเพิ่มทักษะ อาชีพ (Up Skill) อาชีพออนไลน์ในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน ๓,๐๐๐ คน (๕) การอบรมหลักสูตรการทำเทียนหอมเพื่อสุขภาพ มีการอบรม Onsite ๒๒ คน Online ๑๙ คน รวมจำนวน ๔๑ คน (๖) การอบรมหลักสูตรสปากระเป๋า “Luxury Brand” ออกแบบกระบวนการ ส่งเสริมอาชีพใหม่ที่ทันต่อสถานการณ์และเพื่อสร้างทางเลือกใหม่ในการประกอบอาชีพ จำนวน ๒๕ คน (๗) อบรมเซฟอาหารไทยมืออาชีพ by พม. จำนวน ๖๕ คน (๘) การสร้างช่างผม อพม. จิตอาสา พัฒนาสังคม ร่วมกับบริษัท มะหาคัท จำกัด มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๕๒ คน

นโยบายหลักข้อ ๑๐ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

ประเด็นที่ ๑๐.๒ ปรับปรุงระบบที่ดินทำกินและลดความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดิน

๑) การบริหารจัดการที่ดินในรูปแบบสวัสดิการสังคม ดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ ที่ดินในรูปแบบสวัสดิการสังคมผ่านงานจัดทรัพยากรนิคมสร้างตนเอง โดยมุ่งเน้นให้ผู้ใช้ประโยชน์จากที่ดินนิคม

ได้ประโยชน์จากการทำเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ ทำการพาณิชย์ ให้สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว มีรายได้ในการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขได้ด้วยตนเอง ดังนี้ อาคารร้านค้า ๖,๒๒๙ ราย (๑๐,๔๕๔ ห้อง), ทำเหมืองแร่ ๙๐ ราย (๑๙,๐๖๓ ไร่), ออกหนังสืออนุญาตเพื่อใช้ในการต่ออายุประทานบัตร ๕๕ ราย (๑๔,๔๓๘ ไร่), กิจการพาณิชย์ ๗๐๕ ราย (๓๑,๐๒๘ ไร่), ที่อยู่อาศัย ๓,๒๙๐ ราย (๘,๗๔๖ ไร่), การเกษตรอื่น ๆ ๔,๗๐๙ ราย (๑๐,๙๓๓ ไร่) ยางพารา ๓๒๖ ราย (๒,๐๙๖ ไร่), ปาล์ม ๗๒ ราย (๒๔,๖๙๐ ไร่), ปิโตรเลียม ๖๐ ราย (๑,๖๖๘ ไร่), หน่วยงานราชการ ๙๘๖ ราย (๒๔,๒๒๕ ไร่), ศาสนาสถาบัน ๔๕๖ ราย (๔,๗๖๖ ไร่) รวมทั้งสิ้น ๑๗,๐๑๕ ราย (๑๔๑,๖๙๓ ไร่)

นโยบายหลัก ข้อ ๑๑ การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ

ประเด็นที่ ๑๑.๔ การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ

๑) **ดำเนินการจัดทำข้อมูลเปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชน** โดยข้อมูลที่เผยแพร่ประกอบด้วย ทั้งทางด้านการเงิน และด้านที่ไม่ใช่การเงิน มีการพัฒนาระบบการเปิดเผย เนื้อหา ความสมบูรณ์ ความครบถ้วนของข้อมูลให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบอีกด้วย อีกทั้งตอบสนองต่อนโยบายของรัฐ ในการเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของทางสำนักงาน ป.ป.ช. โดยผ่านการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ประเด็นที่ ๑๑.๕ การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ

๑) **ตระหนักถึงความสำคัญและมีเจตนาธรรมที่จะส่งเสริมให้สถานธนาณูเคราะห์** เป็นองค์การที่ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมุ่งเน้นการสร้างเชื่อมั่นและการยอมรับของสังคม มีการกำหนดนโยบาย คำสั่ง และมาตรการต่าง ๆ สนับสนุนให้มีระบบ มาตรการหรือแนวทางในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และแจ้งเบาะแสการกระทำผิด เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตในทุกกระบวนการทำงาน คณะกรรมการ และผู้บริหารสถานธนาณูเคราะห์ต้องเป็นต้นแบบที่ดีด้านจริยธรรม และคุณธรรม มีระบบ กระบวนการสรรหา และการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม

นโยบายหลัก ข้อ ๑๒ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม

ประเด็นที่ ๑๒.๑ การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ

๑) **ดำเนินการส่งเสริมให้ความรู้และความตระหนักถึงการกระทำการทุจริต** แก่พนักงานในหน่วยงานผ่านโครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อนและการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและพัฒนาระบบ กลไก และมาตรการ หรือจัดทำคู่มือ กระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการเพื่อป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน มีการจัดทำมาตรการ/แนวทางป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน ส่งผลให้ข้อร้องเรียนกรณีการทุจริต และประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ ลดลงหรือไม่ปรากฏการกระทำทุจริต

นโยบายเร่งด่วนที่ ๑ การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน

ประเด็นที่ ๑.๔ การแก้ไขปัญหาหนี้

๑) ดำเนินโครงการสถานธนาณูเคราะห์โรงรับจำนำของรัฐสุภัทโยคดี-๑๙ สำหรับผู้มาใช้บริการจำนำใหม่ วงเงินต้นไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๑๒๕ ต่อเดือน จำกัดสิทธิ์ ๑ คนต่อตัว ๑ ใบต่อ ๑ รอบการจำนำ สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ ๙๘,๘๒๐ คน เป็นมูลค่ารับจำนำ ๖๙๐.๙๒ ล้านบาท

๒) ดำเนินโครงการ ฟรี ดอกเบี้ย ๙๐ วัน สำหรับผู้มาใช้บริการวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ที่มีตัวจำนำตั้งแต่ขยายอายุตัวจำนำจาก ๔ เดือน ๓๐ วัน เป็น ๔ เดือน ๑๒๐ วัน โดยไม่คิดดอกเบี้ยในส่วนที่ขยายระยะเวลา ทั้งนี้ สถานธนาณูเคราะห์สามารถช่วยเหลือผู้มาใช้บริการได้ จำนวน ๘๖,๐๗๙ คน เป็นจำนวนเงิน ๕๖๙.๔๐ ล้านบาท ลดภาระรายจ่ายด้านดอกเบี้ยรับจำนำได้ เป็นจำนวนเงิน ๓๔๘,๑๘๐.๑๐ บาท

๓) ดำเนินโครงการขยายอายุตัวจำนำ จากเดิม ๔ เดือน ๓๐ วัน เป็น ๘ เดือน เพื่อยืดระยะเวลาการชำระดอกเบี้ย มีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ ขยายอายุตัว จำนำ จำนวน ๔๐๘,๕๗๒ คน เป็นมูลค่ารับจำนำ ๖,๔๐๙.๖๗ ล้านบาท

๔) ดำเนินโครงการสถานธนาณูเคราะห์เราไม่ทิ้งกัน เพื่อลดภาระรายจ่ายดอกเบี้ยรับจำนำ มีผู้มาใช้บริการทั้งสิ้นจำนวน ๒๕,๖๐๗ คน จำนวนเงิน ๒๐๒.๙๒ ล้านบาท มีผู้ใช้บริการจำนำ วงเงินต้นไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๑๒๕ บาท ต่อเดือน และวงเงินต้น ๑๐,๐๐๑ ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๗๕ บาท

๕) ดำเนินโครงการสร้างวินัยการออม กับสถานธนาณูเคราะห์ โดยการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ให้กับผู้ใช้บริการ โรงรับจำนำของสถานธนาณูเคราะห์ ฝึกฝนวินัยการออมผ่านการตั้งเป้าหมาย การออมที่ชัดเจน การจดบันทึกข้อมูลการออม สามารถบริหารจัดการรายได้และรายจ่าย ที่ช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว โดยมีประชาชนผู้ใช้บริการเข้าร่วมโครงการ ๒,๗๗๔ คน

๖) การพักชำระหนี้ให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน ๓,๒๓๖ ราย เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒,๗๒๙,๘๖๗ บาท

๗) มาตรการพักชำระหนี้เงินกู้ยืมประกอบอาชีพของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสำหรับคนพิการและผู้ดูแล เป็นระยะเวลา ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมีผู้ประสงค์พักชำระหนี้จำนวน ๑๐,๕๗๒ ราย คิดเป็นเงินจำนวน ๖๓ ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

ประเด็นที่ ๑.๖ การปรับปรุงระบบภาษีและการขยายโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัย

๑) ดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยในการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง จำนวน ๑,๓๙๗ ครัวเรือน หรือประมาณ ๔,๑๙๑ คน

นโยบายเร่งด่วนที่ ๒ การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ประเด็นที่ ๒.๑ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

๑) การให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยสนับสนุนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ จำนวน ๔,๘๑๔,๒๒๘ คน เป็นเงิน ๗,๕๖๔,๐๘๐,๙๐๓ บาท

๒) ดำเนินโครงการ จ่ายคนละครึ่งสำหรับผู้ใช้บริการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท เพื่อแบ่งเบาภาระรายจ่ายดอกเบี้ยรับจำนำของผู้มาใช้บริการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีผู้มาใช้

บริการทั้งสิ้นจำนวน ๓,๖๘๓ คน จำนวนเงิน ๑๑.๘๗ ล้านบาท มีผู้ใช้บริการที่ ส่งดอกเบี้ยย,ผ่อนเงินต้น,เพิ่มเงินต้น จำนวน ๕๙๒ คน เป็นเงิน ๒.๑๑ ล้านบาท คิดเป็นดอกเบี้ยย ๕,๘๒๔.๑๑ บาท มีผู้ใช้บริการที่ไถ่ถอน จำนวน ๑,๒๓๖ คน เป็นเงิน ๓.๘๒ ล้านบาท สามารถแบ่งเบาภาระรายจ่ายด้านดอกเบี้ยย ๗,๗๗๓.๐๐ บาท

ประเด็นที่ ๒.๒ มาตรการเบี้ยยยังชีพของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ที่มีรายได้น้อยและขยายสิทธิ กลุ่มมารดาตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด และเด็กวัยเรียน

๑) การปรับสวัสดิการเบี้ยยความพิการ จากเดือนละ ๘๐๐ บาท ต่อคนต่อเดือนเป็น ๑,๐๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับคนพิการทุกคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน ๑,๒๙๒,๗๓๐ คน เป็นเงินงบประมาณ ๑๕,๕๑๒,๗๖๐,๐๐๐ บาทต่อปี แบ่งเป็น (๑) คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อยบุคคลน้อย จำนวน ๑,๑๘๗,๔๘๒ คน และ (๒) คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และมีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ไม่เข้าเกณฑ์การมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมทั้งครอบครัวหรือผู้ดูแลมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลและฟื้นฟูเด็กพิการที่ค่อนข้างสูง จำนวน ๑๐๕,๒๔๘ คน

๒) การปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพตามประเพณีสำหรับผู้สูงอายุ จาก ๒,๐๐๐ บาท เป็น ๓,๐๐๐ บาท ต่อคน ซึ่งมีผู้สูงอายุได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการจำนวนทั้งสิ้น ๑๔๑,๙๗๓ ราย เป็นเงิน ๓๙๔,๗๘๓,๐๐๐ บาท

๓) การจัดสวัสดิการการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล การสนับสนุนให้มีสถานรับดูแลคนพิการ หรือระบบ foster home care โดยการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งมีคนพิการกำพร้าจากบิดามารดาเสียชีวิต โดยสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายแก่ผู้ดูแลคนพิการ คนละ ๓,๐๐๐บาท รายการค่าใช้จ่ายในการอุปการะคนพิการ และค่าใช้จ่ายปัจจัยสี่ ๒,๐๐๐ บาท รวมไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ต่อเดือนต่อคน ซึ่งมีการดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่น ความประสงค์ขอรับอุปการะคนพิการเกี่ยวกับการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล จำนวน ๕๑ ราย

๔) ดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน โดยเน้นการบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบางแบบพุ่งเป้า โดยมีสมุดพกครอบครัวเป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาครัวเรือนทั้ง ๕ มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ และการเข้าถึงบริการรัฐ โดยการใช้ข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) บูรณาการร่วมกับฐานข้อมูลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้บันทึกสมุดพกครอบครัว จำนวน ๒๔,๕๖๖ ครัวเรือน การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน ๑๑,๖๕๔ ครัวเรือน การช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน ๑๑,๓๘๕ ครัวเรือน การช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย จำนวน ๓,๓๕๙ ครัวเรือน และการช่วยเหลือส่งเสริมประกอบอาชีพ จำนวน ๘๒๕ ครัวเรือน นอกจากนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีการสำรวจข้อมูลครัวเรือนเปราะบางเพิ่มเติมอีก จำนวน ๑๕๒,๓๘๕ ครัวเรือน การจัดเก็บสมุดพกครัวเรือน จำนวน ๓๕๙,๘๓๗ ครัวเรือน การให้ความช่วยเหลือ จำนวน ๓๕๘,๗๙๒ ครัวเรือน โดยมีเป้าหมายการดำเนินงาน ในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบาง จำนวน ๖๑๕,๗๐๖ ครัวเรือน และมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ (๑) มิติสุขภาพ มีการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบาง จำนวน ๖,๒๘๘ ครัวเรือน (๒) มิติความเป็นอยู่ มีการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบาง จำนวน ๖,๔๑๖ ครัวเรือน (๓) มิติการศึกษา

มีการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบาง จำนวน ๒,๐๔๕ ครัวเรือน (๔) มิติรายได้ มีการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบาง จำนวน ๑๗,๙๐๗ ครัวเรือน และ (๕) มิติการเข้าถึงบริการของรัฐ มีการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบาง จำนวน ๑,๙๑๘ ครัวเรือน

๕) **ดำเนินโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล** มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแล้วทั้งสิ้น จำนวน ๕,๓๖๓ ศูนย์ ใน ๗๖ จังหวัด เพื่อยกระดับศูนย์ต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ให้เป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในการให้บริการแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยในทุกมิติแบบองค์รวม ซึ่งประชาชนได้รับบริการจากศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จำนวนทั้งสิ้น ๑๒๘,๘๔๐ ราย และมีครัวเรือนเปราะบางที่ได้รับบริการจากศูนย์ฯ จำนวนทั้งสิ้น ๒๒,๘๖๓ ครัวเรือน นอกจากนี้มีโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๕๐ เขต ซึ่งดำเนินการแล้วทั้งสิ้น จำนวน ๑ ศูนย์ ในเขตทวีวัฒนา

๖) **ขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว** เพื่อให้แม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวที่ประสบปัญหาสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข โดยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพทั้งภายในสถาบันและผ่านระบบออนไลน์ นอกจากนี้มีการจัดตั้งศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ในส่วนภูมิภาค และจัดตั้งศูนย์ประสานงานแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว จัดหาแหล่งเงินทุนประกอบอาชีพและชุดอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ซึ่งมีแม่เลี้ยงเดี่ยวเข้ารับบริการ จำนวน ๑,๕๓๐ ราย สนับสนุนเงินทุนและชุดอุปกรณ์ประกอบอาชีพ เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๑๐,๐๐๐ บาท

๗) **การขับเคลื่อนงานด้านความรุนแรงในครอบครัว** โดยศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำ ความรุนแรงในครอบครัวจังหวัด ๗๖ จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว จำนวน ๔,๗๑๐ คน

๘) **การให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบเงินอุดหนุนหรือเงินสงเคราะห์ต่าง ๆ และการให้คำแนะนำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ** โดยมีการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ดังนี้

(๑) การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน ๑๓๙,๒๗๒ ราย ให้ได้รับบริการสวัสดิการสังคม และได้รับความช่วยเหลือคุ้มครองบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที ซึ่งมีการดำเนินการเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๔,๑๔๔ ราย รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘,๒๙๐,๐๐๐ บาท

(๒) การให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมผ่านช่องทางของศูนย์ช่วยเหลือสังคม (สายด่วน พม. ๑๓๐๐ ทั่วประเทศ รับเรื่องราວร้องทุกข์ ๒๔ ชั่วโมง) มีการร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน ๑๓๐๐ โดยสถิติตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ จำนวนเรื่องทั้งหมด ๖๙๕,๑๑๕ กรณี

(๓) โครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก จำนวน ๓๕,๐๘๔ ราย เป็นเงิน ๙๒,๗๓๗,๕๐๐ บาท ให้ได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือตามสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายกำหนด

(๔) การช่วยเหลือเฉพาะหน้าเป็นเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก่คนพิการ ครอบครัวคนพิการ ที่ประสบปัญหาเดือดร้อน มีภาวะยากลำบาก อยู่ตามลำพัง ฐานะยากจน และไม่มีรายได้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี จำนวนกว่า ๓๗,๔๘๕ ราย เป็นเงิน ๙๖,๖๒๐,๑๖๐ บาท

(๕) การสนับสนุนกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันของคนพิการ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข จำนวนกว่า ๔,๙๙๖ ราย เป็นเงิน ๓๕,๐๑๙,๑๑๖ บาท

(๖) การช่วยเหลือเฉพาะหน้าผ่านเงินสงเคราะห์แก่เด็กในครอบครัวยากจน โดยระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ปัจจุบัน มีจำนวนทั้งสิ้น ๔๐๕,๖๓๓ ราย เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑๘,๖๗๔,๐๐๐ บาท (แบ่งออกเป็น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๗๕,๒๗๐ ราย เป็นเงิน ๑๗๕,๐๘๕,๐๐๐ บาท, ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๖๔,๙๕๔ ราย เป็นเงิน ๑๗๔,๒๗๐,๐๐๐ บาท และปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๖๕,๔๐๙ ราย เป็นเงิน ๖๘,๓๑๙,๐๐๐ บาท) เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้า สร้างความมั่นคงในครอบครัวให้ครอบครัวของเด็กสามารถเลี้ยงเด็กไว้ได้เอง โดย เด็กได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยที่ยังอยู่ในครอบครัวของตนเอง

(๘) การให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ แก่บุคคลที่เป็นเครือญาติหรือมิใช่เครือญาติที่ให้การดูแลเด็กกำพร้า ถูกทอดทิ้งเสมือนเป็นบิดามารดาของเด็กดังกล่าว ซึ่งครอบครัวดังกล่าวประสบปัญหาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ปัจจุบัน สามารถให้การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายรายละ ๒,๐๐๐ บาท/เดือน เป็นจำนวน ๕,๒๗๘ คนต่อปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๔,๙๕๘,๕๐๐ บาท (แบ่งออกเป็น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๕,๒๗๗ คน เป็นเงิน ๑๒๕,๗๔๗,๕๐๐ บาท, ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๕,๒๗๗ คน เป็นเงิน ๑๒๗,๐๓๕,๐๐๐ บาท และปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๕,๒๔๐ คน เป็นเงิน ๖๒,๑๗๖,๐๐๐ บาท)

(๙) การสนับสนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัว เพื่อช่วยเหลือสตรีหรือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน ๑๔,๒๑๕ ครอบครัว เป็นจำนวนเงิน ๒๙,๖๐๒,๐๐๐ บาท

๙) การให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการดำเนินกิจกรรม ดังนี้

(๑) การคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กกำพร้าจากสถานการณ์ COVID – 19 จำนวน ๔๔๘ คน ให้ได้รับการช่วยเหลือตามแผนการพัฒนาเด็กรอบด้านตามช่วงวัย โดยกำหนดรูปแบบการดูแลเด็กที่เน้นการดูแลโดยใช้ครอบครัวเป็นฐาน และการดูแลเด็กเชิงสถาบัน รวมถึงการจัดบริการที่ครอบคลุมด้านสุขภาพกาย จิต และสังคม แก่เด็กและครอบครัว

(๒) การช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID -19 จำนวน ๖,๒๓๕ คน ผ่านกระบวนการสังคมสงเคราะห์ และประสานส่งต่อกระบวนการสาธารณสุขและด้านการศึกษาตามสภาพปัญหา โดยผู้จัดการรายกรณี รวมถึงได้ดำเนินการที่สำคัญ อาทิ

- จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19 โดยความร่วมมือของ ๔ หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองทุนความเสมอภาคเพื่อการศึกษา กรมสุขภาพจิต และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และเปิดบริการ Line Official Account @savekids covid19 และบูรณาการการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานคร กรมการแพทย์ และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ประชาสังคม ธุรกิจ รวมถึงเครือข่ายเด็กและเยาวชน

- เตรียมสถานรองรับเด็กเพื่อดูแลเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ประกอบด้วย จัดตั้งศูนย์แรกรับเด็กและครอบครัวกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงในระยะกักตัว ๑๔ วัน ณ สถาบันพระประชาบดี จ.ปทุมธานี รวม ๕๐ คน รวมทั้งปรับสถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กนายแพทย์ประสงค์ - สุตสาคร ตูจันดา เพื่อเป็นศูนย์พักคอย (CI) ในเขตบางบอน กทม. เพื่อรองรับผู้ป่วยสีเขียว (ผู้ใหญ่) จำนวน ๔๐ เตียง และจัดเตรียมสถานรองรับเด็กเพื่อดูแลเด็กไม่ติดเชื้อ หรือพ้นระยะกักตัว ๑๔ วัน และขาดผู้ดูแล จำนวน ๒ แห่ง รวม ๕๐ คน คือ ๑) สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมิถิหาราช จ.ปทุมธานี รับเด็กชายอายุ ๖ - ๑๘ ปี จำนวน ๒๕ คน และ ๒) สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง จ.ชลบุรี รับเด็กหญิงและชาย อายุ ๖ - ๑๘ ปี จำนวน

๒๕ คน รวมทั้งบ้านพักเด็กและครอบครัว เป็นหน่วยแรกรับและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยเหลือเฉพาะหน้าตามความเหมาะสม เช่น การสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค ประสานสาธารณสุข จังหวัดส่งตรวจและเข้ารับการรักษา

(๒.๓) พัฒนาระบบประสานส่งต่อบริการ โดยพัฒนาระบบแจ้งเหตุของ Line OA @savekids covid19 และระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก (CPIS) เพื่อรับแจ้งเหตุและให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือจากสถานการณ์โควิด-19

(๓) การประสานส่งต่อคนพิการที่ติดเชื้อ COVID - 19 เป็นการช่วยเหลือคนพิการ และสอบถามความเป็นอยู่ของคนพิการ จำนวน ๒,๔๗๐ ราย พร้อมให้ความช่วยเหลือเป็นถุงยังชีพ จำนวน ๓๐,๙๒๕ ราย เป็นจำนวนเงิน ๒๑ ล้านบาท

(๔) การขยายอายุบุตรประจำตัวคนพิการกรณีหมดอายุ เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ จำนวน ๗๒,๘๑๑ ราย ในช่วงสถานการณ์ COVID -19 และสามารถลดความเสี่ยงคนพิการ ออกจากบ้านในช่วงสถานการณ์ COVID - 19

(๕) การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ คนละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๒,๐๕๗,๓๙๔ คน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๕๗ ล้านบาท

(๖) การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยสำหรับคนพิการที่ติดเชื้อ COVID - 19 จำนวน ๗๗๘ ราย และครอบครัวที่ติดเชื้อได้รับการช่วยเหลือและดูแล สามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง และลดความเสี่ยงในความเสี่ยงของโรค

(๗) โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน ๖,๖๖๓,๔๐๑ ราย ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๑๙,๙๙๐.๒๐๓ ล้านบาท

(๘) โครงการพัฒนาสังคมวิถีใหม่ รู้ทัน ปลอดภัย ห่างไกลโควิด จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบทั้งด้านสุขภาพ ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจต่อคนไร้ที่พึ่ง ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ และผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก พบได้จัดสวัสดิการที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตแก่กลุ่มเป้าหมาย ทำให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือ คุ้มครองสวัสดิภาพ ได้รับการปัจจัยสี่ สวัสดิการ สุขอนามัยตามความเหมาะสม อีกทั้งเป็นสถานที่รองรับในภาวะวิกฤติ โดยดำเนินการตั้งจุดคัดกรองเฉพาะกิจ มีผู้ใช้บริการ จำนวน ๔๐๑ คน จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับคนไร้บ้าน จำนวน ๓ แห่ง มีผู้ใช้บริการ จำนวน ๒๒๙ คน ผู้ใช้บริการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจำจังหวัด ทั่วประเทศ ได้รับการคุ้มครอง ๑,๐๐๒ ราย ผู้ประสบปัญหาทางสังคม พื้นที่กรุงเทพฯ ได้รับเงินสงเคราะห์ จำนวน ๔,๕๘๕ คน รวมเป็นเงิน ๙,๒๙๗,๐๐๐ บาท และในส่วนภูมิภาค จำนวน ๕๗,๕๑๔ คน รวมเป็นเงิน ๑๒๔,๑๔๒,๕๐๐ บาท มีการระดมทรัพยากรภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ภาคประชาสังคม โดยการประชาสัมพันธ์เชิญชวนขอรับการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค คิดเป็นมูลค่า ๑,๒๒๖,๔๐๔ บาท ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และประชาชนทั่วไป ได้รับการหน้ากากผ้า จำนวน ๓๙,๕๒๐ ชิ้น

(๙) พักชำระหนี้องค์กรผู้ใช้สินเชื่อ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน ๔๒๗ องค์กร ผู้รับผลประโยชน์ ๑๒๗,๔๔๒ ครัวเรือน ส่งผลให้องค์กรชุมชนผู้ใช้สินเชื่อโครงการบ้านมั่นคง ได้รับการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายการชำระหนี้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙

(๑๐) ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบท วงเงิน ๑๔๔.๒๕ ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน พื้นฟู และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อย ซึ่งได้ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมือง ๒๒๘ เมือง ๒,๘๕๖ ชุมชน ๕๒๙,๕๐๒ ครัวเรือน และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในชนบท ๑,๕๔๖ ตำบล ๑๒,๔๕๖ หมู่บ้าน ๗๒๙,๖๗๙ ครัวเรือน โดยมีกิจกรรมสำคัญที่ชุมชนดำเนินการร่วมกัน คือ กิจกรรมเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน ได้แก่ การจัดตั้งครัวกลางชุมชน ผลิตอาหารแจกจ่ายผู้ได้รับผลกระทบในชุมชนเมืองและในระดับภูมิภาครวม ๗๑ แห่ง ครอบคลุม ๒๕๔ ชุมชนแออัด งบประมาณรวม ๘,๘๔๒,๘๒๐ บาท สามารถผลิตอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ได้รับผลกระทบใน ๕๔๐ ชุมชน รวม ๒๕๗,๙๕๑ กล่อง/มือ ซึ่งเป็นการดำเนินงานโดยคนในชุมชนร่วมกันครอบคลุมพื้นที่ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาค ดังนี้ พื้นที่กรุงเทพฯ ๒๒ เขต จำนวน ๔๒ แห่ง และ ๒ เทศบาล จังหวัดนนทบุรี ๒ แห่ง งบประมาณ ๓,๘๔๒,๘๒๐ บาท ระดับภูมิภาค ๒๔ แห่ง ศูนย์คนไร้บ้าน ๓ แห่ง (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดปทุมธานี) งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๑๑) การจัดกิจกรรม “จนมาก ลำบากจริง” โดยผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามกิจกรรมดังกล่าวในพื้นที่กรุงเทพฯ และในส่วนภูมิภาค ได้รับมอบเงินสงเคราะห์ จำนวน ๖๒,๐๙๙ คน รวมเป็นเงิน ๑๓๖,๔๓๙,๕๐๐ บาท

(๑๒) การคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กกำพร้าจากสถานการณ์ COVID – 19 จำนวน ๔๔๘ คน ให้ได้รับการช่วยเหลือตามแผนการพัฒนาศูนย์เด็กรอบด้านตามช่วงวัย โดยกำหนดรูปแบบการดูแลเด็กที่เน้นการดูแลโดยใช้ครอบครัวเป็นฐาน และการดูแลเด็กเชิงสถาบัน รวมถึงการจัดบริการที่ครอบคลุมด้านสุขภาพกาย จิต และสังคม แก่เด็กและครอบครัว

(๑๓) ดำเนินการจ้างเหมาบริการผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๓๑๔ อัตรา เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

(๑๔) จัดทำหน้ากากผ้าส่งมอบความห่วงใยให้คนไทย ในญี่ปุ่น เยอรมนี ฟินแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร และมาเลเซีย จำนวน ๕,๗๔๘ ชิ้น

(๑๕) จัดกิจกรรม "พม. อาสา ร่วมทำหน้ากากอนามัยสู้ไวรัสโควิด-19" ดำเนินการสอนผลิต และแจกหน้ากากอนามัย จำนวน ๑,๐๕๐ ชิ้น โดยการเย็บมือ และจักรเย็บผ้า โดยที่มหาวิทยาลัยของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัว ภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

๑๐) การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย
โดยดำเนินกิจกรรม/โครงการ ดังนี้

(๑) โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านในกรุงเทพมหานคร เป็นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการตั้งหลักของคนไร้บ้านหรือกลุ่มเปราะบางที่เพิ่งเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางสุขภาพกายและจิต จากการใช้ชีวิตในที่สาธารณะเป็นเวลานาน ผลการดำเนินโครงการทำให้คนไร้บ้าน จำนวน ๒๙ คน ได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยราคาถูกลงบนฐานของการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของคนไร้บ้านในการ “แชร์” ค่าเช่าที่อยู่อาศัย ร่วมกับกองทุนที่เครือข่ายคนไร้บ้านและมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยได้จัดตั้งขึ้น ในอัตราฝ่ายละ ร้อยละ ๖๐ ของค่าเช่าบ้าน ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่าย

ในการเข้าบ้านเฉลี่ยคนละ ๘๐๐ บาท และได้รับการสนับสนุนด้านอาชีพและการหารายได้บนพื้นฐานศักยภาพของ
คนไร้บ้าน

(๒) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาเอดส์ ผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง รวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบจาก เหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ให้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา จำนวน ๔๒๕,๕๖๗ คน เป็นเงิน ๑,๐๗๔,๙๒๓,๗๑๘ บาท เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อน ได้รับการส่งเสริม ให้สามารถประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้ การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาเดิม สามารถดำรงชีวิตในครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข ประองตอง สมานฉันท์บนพื้นฐานของ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

(๓) การส่งเสริมความรู้ในการวางแผนการดูแลสุขภาพล่วงหน้า และการทำหนังสือ แสดงเจตนาความต้องการครั้งสุดท้ายของชีวิต (Living Will) ให้ผู้สูงอายุและครอบครัวในสถานสงเคราะห์ ภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศ

(๔) การส่งเสริมสถานภาพการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจของสตรี จำนวน ๑,๐๖๙ คน ให้มีความรู้ในด้านบทบาทหญิงชาย ความเสมอภาคระหว่างเพศ ความท้าทายของผู้หญิงในการยอมรับของ ชุมชน รวมถึงบทบาทของสตรีกับการมีส่วนร่วมและตัดสินใจ

(๕) การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม ระหว่างเพศ ดำเนินการ ดังนี้

- การช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยาหรือบรรเทาทุกข์แก่ผู้เสียหายจากการ ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามคำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น ธรรมระหว่างเพศ (วลพ.) จำนวน ๒ ราย เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท

- การคุ้มครองและป้องกันไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่าง เพศ มีการประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่าง เพศร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาเอกชน จำนวน ๑,๕๕๓ หน่วยงาน และรายงานผลการ ดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ๑๒ ข้อ จำนวน ๒,๐๔๙ หน่วยงาน จัดให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยงานเพื่อคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือก ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศให้แก่ ผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (Chief Gender Equality Officer : CGEO) ศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (Gender Focal Point : GFP) ระดับกรมทุกกรมภายใน พ.ม. ผู้บริหาร พ.ม. ในส่วนภูมิภาค (พมจ. สสว.) ผู้ทรงคุณวุฒิภายใต้ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๒๗ คน

- การปรับทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศของสังคม โดยการจัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ จำนวน ๓๘๘ คน

- การแก้ไขปัญหาใช้การใช้ความรุนแรงและคุกคามด้วยเหตุแห่งเพศ โดยการ สนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงาน องค์กรดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จำนวน ๔๒ โครงการ

(๖) การช่วยเหลือด้านสถานะบุคคลให้แก่คนไร้ที่พึ่งในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๓๐๕ คน เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สถานะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในการได้รับการรักษาพยาบาล

(๗) การพัฒนาสถานะบุคคลด้านทะเบียนราษฎรและสัญชาติให้กับคนพิการ ไร้รากเหง้า ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ โดยได้รับสัญชาติไทยแล้ว จำนวน ๕ คน และอยู่ระหว่างการพัฒนาสถานะบุคคล (จัดทำเลขประจำตัว ๑๓ หลัก) จำนวน ๗๕ คน

๑๑) การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ไปสู่การปฏิบัติ และมุ่งมั่นเพื่อยกระดับสู่ Tier ๑ โดยดำเนินการโครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร มาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ไปสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ หนังสือพิมพ์มติชน และเว็บไซต์มติชนออนไลน์ จำนวน ๑๙๙ ครั้ง รวมทั้งคลิปวิดีโอทางสื่อ Social Networks จำนวน ๒๐ คลิป นอกจากนี้มีโครงการผลิตและเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการค้ามนุษย์ในกลุ่มประเทศ CLMT จำนวน ๘๐ ครั้ง โรงภาพยนตร์ จำนวน ๑๐ ครั้ง และทีวีดีภาพยนตร์โฆษณาฯ ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน ๕๐๐ แห่ง

๑๒) โครงการศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม เป็นการถ่ายทอดความรู้งานวิชาการด้านการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ รวมถึงมีหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการเพื่อให้บริการทุกหน่วยงาน บริการทุกกลุ่มเป้าหมาย ในความรับผิดชอบของ พม. และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดทำพื้นที่ปฏิบัติการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ Social Lab, CSR และการถอดบทเรียนการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม R๒R ทั้งหมด ๑๓ เรื่อง KM ทั้งหมด ๔๔ เรื่อง SL ทั้งหมด ๗๖ เรื่อง จัดอบรม ทั้งหมด ๓๑ หลักสูตร และออกหน่วยบริการวิชาการทั้งหมด ๑๐๒ ครั้ง

๑๓) โครงการขับเคลื่อนการบูรณาการโครงการด้านสังคมในระดับพื้นที่ เป็นการศึกษาวิจัยพัฒนางานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพแวดล้อมเพื่อคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ทางสังคมและผลกระทบให้สอดคล้องกับพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย สนับสนุนส่งเสริมด้านวิชาการองค์ความรู้ ข้อมูลสารสนเทศให้แก่หน่วยงาน พม. และภาคีเครือข่ายรวมถึงเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กลุ่มจังหวัด โดยมีการจัดทำพม.โพล เรื่องความรุนแรงในสังคม/ผู้สูงอายุ/และจิตสาธารณะ รายงานสถานการณ์สังคมในประเด็นความรุนแรง การมีงานทำของผู้สูงอายุ/คนพิการ/แม่วัยรุ่น และความยากจน การประชุมถอดบทเรียนการขับเคลื่อนมาตรฐาน พม. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศระดับกลุ่มจังหวัดโดยโปรแกรมสารสนเทศ TSDC การลงพื้นที่ในเขตและติดตามงานตามประเด็นการตรวจราชการ

๑๔) โครงการเวทีวิชาการ เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการและเสริมสร้างเครือข่ายให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทพื้นที่กลุ่มจังหวัดเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านสังคมให้เกิดประสิทธิภาพในการส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาการ โดยมีการจัดประชุมวิชาการ ๔ ภาค ในประเด็น ดังนี้ (๑) สังคมไร้ความรุนแรง Stop Violence ๒๐๑๙ ในภาคเหนือ (๒) ยกระดับ CSR สู่ ๓ พลังจิตสาธารณะลดความเหลื่อมล้ำที่ยั่งยืนในภาคกลาง (๓) การสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ยุค ๔.๐ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ (๔) พลังผู้สูงอายุสร้างสรรค์สังคม ในภาคใต้ นอกจากนี้มีการจัด**โครงการเวทีวิชาการเพื่อกำหนดงานวิจัยในอนาคต (Social Forum)** ซึ่งได้ชุดองค์ความรู้และเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่จากกระบวนการเชิงนวัตกรรม และแผนปฏิบัติการวิจัย และนวัตกรรม พม. ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

๑๕) โครงการยกระดับมาตรฐานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้มีความเป็นเอกภาพและมุ่งขับเคลื่อนดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องการ

ทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานของ พม. ให้มีความเป็นเอกภาพและสอดคล้องกับดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งได้ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกปัจจุบัน

๑๖) โครงการวิเคราะห์และจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นการจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด ๗๖ จังหวัด รายงานสถานการณ์ทางสังคมประจำปี ๒๕๖๔ ข่าวเตือนภัยทางสังคม รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลทางสังคม และรายงานผลการถอดบทเรียนและประสบการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ พม.

นโยบายเร่งด่วนที่ ๗ การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑

ประเด็นที่ ๗.๑ การสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัลเพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยยุคให้เก่งวิชา “วิทยาศาสตร์” “เทคโนโลยี” “วิศวกรรม” “คณิตศาสตร์” “โปรแกรมเมอร์” “ภาษาต่างประเทศ” “ภาษาคอมพิวเตอร์” หรือ Coding” ตั้งแต่ระดับ “ประถมศึกษา”

๑) การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยสู่การเป็นผู้นำในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นการพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพ การพัฒนาเด็กในสถานรองรับ (ดนตรี กีฬา ภาษา) และการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาสังคมของสภาเด็กและเยาวชน จำนวน ๙,๕๑๓ กิจกรรม ซึ่งมีเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ จำนวน ๕๓๗,๕๔๒ คน

๒) โครงการพัฒนาทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ (RF'๒๑) เป็นการดำเนินการพัฒนาทุนมนุษย์ใน ๔ โครงการ ดังนี้

(๑) โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Scientist) เป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ทักษะด้านวิทยาศาสตร์สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถนำไปต่อยอดในการทำงาน โดยมีกำหนดการดำเนินโครงการ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี พิษณุโลก นราธิวาส และลำพูน

(๒) โครงการผู้ประกอบการยุคใหม่ (Entrepreneurs) เป็นการพัฒนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สตรีให้มีแนวคิดด้านการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) และฝึกทักษะ Soft Skills ที่เป็นประโยชน์ในการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งเสริมสร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการให้แก่สตรี โดยมีกำหนดการดำเนินโครงการ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ณ จังหวัดปัตตานี

(๓) โครงการยุวชนคนเกษตร (Precision Farming) ดำเนินการร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาธุรกิจและชุมชน (BCL) และภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพกลุ่มประมงที่ประสบปัญหาความยากลำบากในการดำรงชีวิตทั่วประเทศ ให้มีคุณลักษณะของการเป็น “คนดี คิดเป็น ทำเป็น” ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางการเกษตรวิถีใหม่ ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ ๑) นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร มีการดำเนินการประกาศราคาในการตัดต้นยางพารา จำนวน ๑๕ วัน (เริ่มประกาศตั้งแต่วันที่ ๗-๒๒ มกราคม ๒๕๖๕) และเริ่มเปิดประมูลราคา ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ๒) นิคมสร้างตนเองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีการดำเนินการชิงร่องปลูกต้นกล้วย ปลูกต้นพริก โดยวิธีปลูกต้นกล้วย ๑ ต้น ล้อมรอบด้วยต้นพริก ๓ ต้น ทั้งนี้เด็กได้เข้ามาดูแลรดน้ำไม้ผลและพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้ในช่วงบ่ายของทุกวัน ๓) นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ ร่วมกับมูลนิธิ BCL ในการรับสมัคร และคัดเลือกเด็กที่จะเข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง และโรงเรียน ๑๙ แห่ง ๔) นิคมสร้างตนเองบางระกำ

จังหวัดพิษณุโลก มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ ร่วมกับมูลนิธิ BCL ในการรับสมัคร และคัดเลือก เด็กที่จะเข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง ๕) นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีนักศึกษา BCL ดำเนินการทำการแปลงเกษตร ประกอบด้วย ปลูกพืชแนวกันชน เช่น กล้วย ข่า, ตัดไม้ไผ่ทำแนวปลูกผัก พื้นบ้าน และขุดร่องน้ำเพิ่มเติม นอกจากนี้ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมในนิคมสร้างตนเอง (ขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในนิคมสร้างตนเอง) โดยใช้โมเดล BCG มีผลการดำเนินงานโดยส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๘๖ คน

(๔) โครงการเยาวชนสัมมาชีพ เป็นการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนอายุ ๑๕ - ๒๕ ปี ดังนี้ ๑) เยาวชนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๓ หลุดจากระบบการศึกษา/ไม่ต้องการศึกษาต่อที่มีความสนใจ reskill-upskill ๒) เยาวชนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ แล้วไปศึกษาต่อในอาชีวะ ๓ ปี มีความสนใจศึกษาต่อในสถาบันอาชีวะ ๓) เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวช./ปวส. ชั้นปีที่ ๓ มีความสนใจ reskill-upskill เพิ่มเติม ให้สามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือเข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งมีทักษะสามารถประกอบอาชีพมีรายได้และพึ่งพาตนเองได้ โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการทุนมนุษย์ ในศตวรรษที่ ๒๑ (RF๒๑) ด้านเยาวชนสัมมาชีพ วิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ รวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย และวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งมีกำหนดการฝึกอบรม ภายในเดือนมิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๕ ณ จังหวัดพิษณุโลก

๓) การสนับสนุนเยาวชนพิการไทยเข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยี สารสนเทศระดับสากล (Global IT Challenge for Youth with Disabilities) ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเยาวชนพิการไทย ให้มีทักษะความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่หลากหลาย โดยฝึกปฏิบัติการอบรมภาษาอังกฤษ การใช้เทคนิคในการตกแต่งภาพ การนำเสนองาน พร้อมทั้งสนับสนุนให้เยาวชนพิการไทยเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว ทั้งนี้ มีเยาวชนพิการไทย จำนวน ๘ คน ได้รับรางวัลเหรียญทองประเภทรายทีม จากการแข่งขัน e-Creative Challenge และ ๒ เหรียญเงิน ประเภทรายบุคคล จากการแข่งขัน e-Tools Challenge และ e-Lifemap Challenge

นโยบายเร่งด่วนที่ ๙ การแก้ไขปัญหาเสพติด และสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

ประเด็นที่ ๙.๓ ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ คือ น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เร่งรัดการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ จัดสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ และการแก้ไขปัญหาภัยหลัก “กฎหมายไทย” และ “หลักการสากล”

๑) การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบฯ ที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา จำนวน ๒๓,๐๓๐ คน เป็นเงิน ๓๕๑,๐๓๐,๐๐๐ บาท

๒) โครงการรวมพลังชายแดนใต้ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน เป็นการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนภาคใต้ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐,๙๕๙ ราย ซึ่งหน่วยเคลื่อนที่เยี่ยมเยียน ๕ จังหวัด (สงขลา, สตูล, ปัตตานี, ยะลา และนราธิวาส) ได้ให้ความช่วยเหลือเป็นการเยี่ยมเยียนให้คำปรึกษาแนะนำและประสานให้ความช่วยเหลือตามภารกิจของกระทรวง

นโยบายเร่งด่วนที่ ๑๐ การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

ประเด็นที่ ๑๐.๑ การพัฒนาระบบการจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ การอนุมัติหรืออนุญาต ด้วยระบบดิจิทัลในอนาคต

๑) การพลิกโฉมการพัฒนาระบบการให้บริการสำหรับกลุ่มเป้าหมาย โดยดำเนินโครงการ “Key Click พลิกโฉม” เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินอุดหนุนของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นการจ่ายเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่มาขอรับเงินอุดหนุน และเกิดระบบการลดขั้นตอนการดำเนินงาน ลดค่าใช้จ่าย และระยะเวลาในการดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุน โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๓๐๑,๒๐๕ ราย ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ ซึ่งได้รับการจ่ายเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online คิดเป็นเงิน ๗๖๒,๖๖๓,๐๘๓ บาท อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว รวมทั้งเกิดการพัฒนาศักยภาพที่โปร่งใสด้วยเครือข่ายและเทคโนโลยี ทำให้ลดความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้

๒) การพัฒนาและยกระดับการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล ดำเนินโครงการยกระดับกระบวนการจ่ายเงินอุดหนุนในรูปแบบ e-Service ทั้งระบบ เพื่อเพิ่มช่องทางการขอรับความช่วยเหลือในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยได้รับความสะดวกในการยื่นคำขอรับบริการออนไลน์ (e-Form) จำนวน ๓๐,๒๗๖ ราย และใช้บริการระบบตรวจสอบสถานะการรับเงินอุดหนุนออนไลน์ (e-Tracking) รวม ๑๕๔,๔๓๗ ครั้ง ส่งผลให้ประชาชนสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อมายื่นขอรับบริการ คิดเป็นเงิน จำนวน ๑,๕๑๓,๘๐๐ บาท ลดระยะเวลาเฉลี่ยในการยื่นเรื่องจากเดิม ๒ ชั่วโมง (เดินทางไป-กลับ) ลดลงเหลือ ๑๐ นาที และเจ้าหน้าที่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น รวมทั้งลดความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้

๓) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาระบบบริการประชาชน (e-Service) การเชื่อมโยงข้อมูล และระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Management) และระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร (Back office) ทำให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ และได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

๔) การพัฒนา Application ในการให้บริการแบบดิจิทัล เช่น (๑) ดำเนินโครงการพัฒนา Digital service ด้านผู้สูงอายุ เป็นการพัฒนาให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการและบริการได้มากยิ่งขึ้น ผ่าน “Gold Application” ใน ๗ บริการ ทั้งสินค้าออนไลน์ สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก การให้กู้ยืมเงินทุน ประกอบอาชีพ การให้เงินสนับสนุนโครงการแก่งัดครัด เครือข่ายและชมรมผู้สูงอายุ ธนาคารเวลา หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น และการยื่นขอรับสิทธิและสวัสดิการ (๒) ดำเนินโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันบัตรประจำตัวคนพิการแบบดิจิทัล เพื่อให้คนพิการจำนวน ๒,๑๐๘,๕๓๖ คน สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้อย่างทั่วถึง

๕) การพัฒนาศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Services) ในการออกบัตรประจำตัวคนพิการ ณ สถานพยาบาล จำนวน ๒๑๔ แห่ง ทำให้คนพิการได้รับการอำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการจากหน่วยงานของรัฐ และการออกบัตรประจำตัวคนพิการแบบครบวงจร

๖) การให้บริการฐานข้อมูลและช่องทางการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกตามแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน มีรายการข้อมูลการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการสามารถเข้าถึงได้ จำนวน ๔,๙๑๘ รายการ ทั่วประเทศ ทำให้คนพิการสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตในสังคมโดยปราศจากอุปสรรค

๗) การพัฒนารูปแบบการให้บริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีหุ่นยนต์สำหรับการดูแลผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการบริการอย่างเหมาะสมและทั่วถึง

๘) โครงการพัฒนาระบบเพื่อนครอบครัว : Family Line มีผู้เข้าใช้เว็บไซต์ www.เพื่อนครอบครัว.com จำนวน ๗๖,๘๓๔ ครั้ง มีผู้สนใจองค์ความรู้ คือ “การเตรียมความพร้อมการมีครอบครัวพ่อแม่มือใหม่ (ครอบครัวที่มีลูกปฐมวัย)” “ครอบครัวที่มีลูกวัยรุ่น” “ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ” และ “ครอบครัวกับการรับมือสถานการณ์เฉพาะ” ใช้บริการให้คำปรึกษา ๕๐๒ กระทั่ง โดยประเด็นที่ขอคำปรึกษามากที่สุด คือ เรื่องครอบครัว กฎหมายด้านครอบครัว และความรุนแรงในครอบครัว ตามลำดับ

๙) การส่งเสริมและสนับสนุนงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับคนพิการ ซึ่งมีการพัฒนางานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับคนพิการ จำนวน ๑๓ นวัตกรรม และนำไปใช้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนพิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ โดยมีคนพิการเข้าถึงการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและเอื้อต่อการดำรงชีวิตประจำวัน จำนวน ๒,๓๗๗ คน

๑๐) การพัฒนาแอปพลิเคชันบัตรประจำตัวคนพิการแบบดิจิทัล ร่วมมือกับสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) พัฒนาแอปพลิเคชัน “บัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล” ซึ่งสามารถใช้รับสิทธิ สวัสดิการได้เหมือนบัตรประจำตัวคนพิการ โดยเปิดการใช้งานระบบ Android และ iOS เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนพิการในมิติต่าง ๆ อาทิ การรับรู้และเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการภาครัฐที่พึงได้รับ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพจากกองทุนฯ ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ ประกาศการจ้างงานคนพิการทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเหมาะสมและสอดคล้องตามความต้องการของคนพิการ

๑๑) การพัฒนาแอปพลิเคชัน “พม.รู้จักคุณ” เพื่อขับเคลื่อนการสำรวจคนพิการในพื้นที่ และนำฐานข้อมูลมาวิเคราะห์การให้ความช่วยเหลือคนพิการอย่างเหมาะสม ตรงตามความต้องการ และจำเป็น รวมทั้งเพื่อลดการตกหล่นในการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ อีกทั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ ได้ขับเคลื่อนนำร่องการใช้งานในอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก และจะขยายผลในการสำรวจในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

๑๒) การปรับเปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัล และสามารถให้บริการแก่ประชาชนผ่านระบบ e-Service ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๖ ระบบ ได้แก่ (๑) ระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยการพัฒนาเงินเด็ก (Mobile Application) และการตรวจสอบสถานะสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (๒) ระบบคุ้มครองเด็ก (Mobile Application) (๓) ระบบจัดสวัสดิการเด็กและครอบครัว ประกอบด้วย การจ่ายเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน และเงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ (๔) ระบบการจูงใจให้ประชาชนเพื่อยื่นคำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมไทย (๕) ระบบรับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศแบบออนไลน์ และ (๖) ระบบเว็บไซต์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

๑๓) การเชื่อมโยงข้อมูล และระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Management) เพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่ รวมทั้งแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด จำนวน ๓ ระบบ ได้แก่ (๑) ระบบฐานข้อมูลสภาเด็กและเยาวชน (๒) ระบบข้อมูล Big Data ด้านเด็กและเยาวชน และ (๓) ระบบการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของเด็กและเยาวชน (รายบุคคล) พร้อมเชื่อมโยงกับระบบสมุดพกครอบครัว แบ่งออกเป็นฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก ฐานข้อมูลการจัดสวัสดิการเด็กและครอบครัว และฐานข้อมูลสารสนเทศกองทุนคุ้มครองเด็ก

๑๔) การพลิกโฉมระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร (Back office) เพื่อการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน ๑๑ ระบบ ได้แก่ (๑) ระบบการลาราชการและลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (๒) ระบบการห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) (๓) ระบบการออกสลิปเงินเดือน (๔) ระบบการขอหนังสือรับรองการหักภาษี (๕) ระบบข้อมูลผู้บริหาร(๖) ระบบการแจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (๗) ระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ (Zoom) (๘) ระบบการแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม/สัมมนา (๙) ระบบข้อมูลสรรหาเยาวชนดีเด่นแห่งชาติออนไลน์ (๑๐) ระบบการจองเลี้ยงอาหารของสถานรองรับเด็กออนไลน์ และ (๑๑) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) ออนไลน์

๑๕) พัฒนาการให้บริการส่งดอกเบี๋ยผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส และผ่านระบบ Krungthai NEXT เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการให้บริการและผู้ใช้บริการเกิดความสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งได้รับการบริการอย่างเหมาะสม

๑๖) พัฒนาระบบการจ่ายดอกเบี๋ย โดยใช้ความร่วมมือกับภาคเอกชน จัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้าผู้มาใช้บริการของสถานธนาุเคราะห์ ที่เป็นสมาชิก all member ของ ๗-๑๑ สามารถนำคะแนนสะสม (๑๐๐ แต้ม / ๑ บาท) ใช้ทดแทนเงินสด ลดค่าธรรมเนียมในการชำระดอกเบี๋ยรับจํานำ ของ สธค.

๑๗) พัฒนาวัตถกรรมระบบการประเมินหลักทรัพย์ผ่านแอปพลิเคชันสามารถ โดยให้บริการประเมินราคาทรัพย์สินเบื้องต้นผ่าน Application ของสถานธนาุเคราะห์ โดยการนำเทคโนโลยี มาช่วยประมาณการ ทำนายราคาทรัพย์สินจากภาพถ่าย เพื่อเป็นการสร้างความสะดวกและสร้างความพึงพอใจ ให้กับประชาชนผู้รับบริการ

๑๘) การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาระบบงานบริการที่จะขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประกอบด้วย (๑) ระบบแจ้งเหตุออนไลน์ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (๑๓๐๐) (สป.พม.) (๒) การพัฒนาบริการยื่นขอรับเงินอุดหนุนออนไลน์ (e-form) (พส.) (๓) การออกบัตรประจำตัว คนพิการ (พก.) (๔) งานรับสมัครเข้ารับการอบรมอาชีพในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวผ่านระบบ (สค.) (๕) การจัดทำระบบศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (การจงใจ) อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) (ดย.) และ (๖) ระบบกู้ยืมเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพและสนับสนุนโครงการผ่านออนไลน์ (ผส.)
